

ข่าวประจำวัน ที่ 8 สิงหาคม 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	'อนุสรณ์' แนะอย่าวางใจ 'ประยุทธ์' แม่ กม.คุมสื่อถูกระงับ ชี้ 7 ปี ชาติแท้ชัด จ้องลิดรอน ปชช.	4
2	ข่าวสดออนไลน์	อย่าเพิ่งวางใจ! เพื่อไทยแนะจับตา 'บิ๊กตู' ใช้เครื่องมืออื่นลิดรอนสิทธิประชาชน	5
3	เดลินิวส์ออนไลน์	"คณะก้าวหน้า" ออกแถลงการณ์ จี้รัฐหยุดปราบปราม ปชช.	6
4	เดลินิวส์ออนไลน์	เพื่อไทยล็อกเป้าชกฟอก "บิ๊กตู-เสียหนุ-อุ๊ดต้า-เสียโอ"	8
5	เดลินิวส์ออนไลน์	ปูด "ไฟบูลย์" เร่งปิดจ๊อบ แก่ รธน. บัตรเลือกตั้ง ซึ่งได้เปรียบก่อนยุบสภา	9
6	มติชนออนไลน์	'สุทิน' ขานรับโทนี่ ยึดเป้าหลัก ล้มเผด็จการ เล็งหาเรือพรรคร่วม ฟ้อง 'ประยุทธ์' พันเก้าอี้	10
7	Newtv ออนไลน์	"อนุสรณ์" จินายกฯ ลาออก	11
8	ไทยรัฐออนไลน์	"ธนาธร" ปลุก สมรภูมิจุมนุมวันนี้ ชัยชนะย่อมเป็นของประชาชน แต่อีกยาวไกล	12
9	ข่าวสดออนไลน์	ธนาธร ชี้อบ 7 ส.ค.บทพิสูจน์ ประยุทธ์ ปิดตายไม่ฟังเสียงปชช. ชัดตร. - ทหารเลือกข้างผิด	13
10	สยามรัฐออนไลน์	"วันนอร์" เปิดบ้านถกถูกพรรคประชาชนตินัดพิเศษ ขอสมาชิก ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่	14
11	แนวหน้าออนไลน์	มือบเคลื่อนพลบุกบ้านนายกฯ ปะทะดุเดือด ตร.ยิงแก๊สน้ำตา - กระสุนยาง	16
12	InnNews ออนไลน์	ฝ่ายค้านเส้นตายถอดนายกฯรับผิด พรก. ชัด กม.	19
13	ไทยโพสต์ออนไลน์	พรรคประชาชนชาติ ถาม 'ประยุทธ์' เอาใจต่อ เจอศาลเบรกคำสั่งปิดปาก สื่อ-ประชาชน	20
14	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	เปิดชื่อ 5 ส.ส. - ส.ว. จ่อถูก 'เรืองไกร' ร้อง 'ป.ป.ช.' สอบถือครองที่ดิน ส.ป.ก.	21
15	แนวหน้าออนไลน์	เอาแล้ว! 'เรืองไกร' เล่น 'พิธา' ยื่น ปปช. สอบบัญชีทรัพย์สินมีพิรุศหรือไม่ ปูด 'ส.ส.-ส.ว.' ครอง สปก.	22



รวมข่าววันนี้อาทิตย์

ข่าววันนี้
รู้วันนี้

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ข่าวสดออนไลน์	แก้ รธน. ตอบโจทย์ ปชต. จริงหรือ ?	23
2	ไทยรัฐออนไลน์	เอาไม่อยู่	27
3	เดลินิวส์ออนไลน์	วิกฤติซ้ำซ้อนสุ่มแรงไฟ 'ไฟไบสุตท้าย' เดิมพันชีวิต	29
4	มติชนออนไลน์	หน้า 3 วิเคราะห์ : ซีรีส์ มีอบ สัญญาณ รุนแรง ต้องการ เปลี่ยนแปลง	32
5	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	เจ็บนาน แต่ไม่จบ จับกระแส เปลี่ยนเกมได้ "ประยุทธ์"	35
6	มติชนออนไลน์	สถานีคิดเลขที่12 : ปราบไม่หมด	37

ข่าวอ้างอิง

‘อนุสรณ์’ แนะอย่างวางใจ ‘ประยุทธ์’ แม้ กม.คุมสื่อถูกระงับ ชี้ 7 ปีธาตุแท้ชัด จ้องลิดรอน ปชช.
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 - 14:11 น.



‘อนุสรณ์’ ชี้ แม้ศาลระงับ กม.ปิดปาก ก็อย่าไวใจ เผย 7 ปีผ่านมา ธาตุแท้โผล่ชัด รัฐบาลจ้องลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ปชช.-สื่อ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรค พท. กล่าวว่า จากกรณีศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้าม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้ข้อกำหนด ฉบับที่ 29 ออกตามความในมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่มอบอำนาจให้ กสทช. สามารถดำเนินการอย่างเด็ดขาด กับเฟคนิวส์ และตัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของสื่อมวลชนได้ ทั้งนี้ ถ้าปล่อยให้รัฐบาลใช้อำนาจโดยไม่ชอบในการลิดรอน สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งก็คือสิทธิเสรีภาพของประชาชน นี่ก็ยิ่งไม่ดีกว่าหากศาลไม่คุ้มครอง สภาพของประเทศไทย ในสายตานานาประเทศจะเป็นอย่างไร บางคนพูดไปไกลว่าถ้าไม่คุ้มครองก็เหมือนกับประเทศไทยอาจจะมีลักษณะคล้าย กับบางประเทศที่มีลักษณะปิดหูปิดตาประชาชน ไม่พอใจก็ตัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ไม่พอใจก็ใช้กฎหมายตีตบ

นายอนุสรณ์กล่าวว่า จากกรณีนี้ทำให้เราได้เห็นชุดความคิดของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่พยายามมา ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ว่าแทนที่รัฐบาลจะสื่อสารพูดจากับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา แต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะปิดหูปิด ตาตัวเองและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน ดังนั้น วันนี้แม้ศาลจะคุ้มครองชั่วคราว แต่เราก็ไม่อาจ วางใจ เพราะรัฐบาลก็จะหากฎหมายและเครื่องมืออื่นในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน จึงอย่าได้ แปลกใจว่าทำไมประชาชนจึงไม่เชื่อมั่น หรือวิตกกังวล ตนเชื่อแน่ว่าจากนี้ไปน่าจะมีประชาชนหลายกลุ่ม รวมถึง สื่อมวลชนจะมาจับตาดูการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎหมายตีตบอื่น ๆ ต่อไป เพราะวันนี้ประชาชนหมด ความอดทนและได้เห็นชุดเค้าโครงความคิดของรัฐบาลที่จะปกปิดความจริงเสียเองจนเกิดเป็นคำถามว่า ใครกันแน่ ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลที่เป็นคนสร้างเฟคนิวส์ หรือไม่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงให้ประชาชนรับทราบ

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2872163

อย่าเพิ่งวางใจ! เพื่อไทยแนะจับตา ‘บิ๊กตู่’ ใช้เครื่องมืออื่นลิดรอนสิทธิประชาชน

7 ส.ค. 2564 19:21 น.



เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2564 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้าม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ใช้ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 29 ให้อำนาจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ควบคุม-ตัดเน็ตสื่อออนไลน์และประชาชน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นว่า ถ้าปล่อยให้มีการใช้อำนาจที่เป็นการลิดรอนสิทธิ แทรกแซงสิทธิเสรีภาพของประชาชน เชื่อว่าประเทศไทยจะต้องถูกตั้งคำถามจากนานาอารยประเทศ

หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตว่าอาจทำให้ประเทศไทยไม่ได้รับการยอมรับจากสายตาต่างประเทศ เป็นหลักฐานและใบเสร็จสำคัญว่ารัฐบาลพยายามใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพและแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

“ประชาชนวิตกกังวล ไม่เชื่อมั่นรัฐบาล ที่พยายามปิดปากสื่อ ปิดปากประชาชน แม้จะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ก็ไม่อาจไว้วางใจได้ เพราะรัฐบาลอาจหาเครื่องมืออื่นมาลิดรอนสิทธิประชาชนได้อีก ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันจับตาและเฝ้าระวัง เราจะได้เห็นรัฐบาลมีชุดความคิดปกปิดข้อมูล ดังนั้นใครกันแน่ที่ทำเพกนิวส์ ไม่สื่อสารความจริงกับประชาชน” นายอนุสรณ์ กล่าว

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6552042

“คณะก้าวหน้า” ออกแถลงการณ์ จี้รัฐหยุดปราบปราม ปชช.

“คณะก้าวหน้า” ออกแถลงการณ์หยุดปราบปราม ปชช.เจ้าของประเทศ “ธนาธร” ซึ่งวันนี้จะไม่มีความรุนแรง หากจนท.รัฐตระหนักคนที่ประจันหน้าอยู่ไม่ใช่ไวรัสโคโรนา แต่คือประชาชนเจ้าของประเทศ
7 สิงหาคม 2564 14:21 น.



เมื่อวันที่ 7 ส.ค. คณะก้าวหน้าออกแถลงการณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ถึงการนัดชุมนุมของประชาชนในวันนี้ ภายใต้ 3 ข้อเรียกร้องใหญ่ คือ 1.เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกอย่างไม่มีเงื่อนไข 2.ปรับลดงบประมาณสถาบันกษัตริย์และงบประมาณกองทัพเพื่อนำไปใช้จัดการกับวิกฤติโควิด-19 3.เรียกร้องให้มีการจัดหาวัคซีน mRNA ให้ประชาชน โดยฝั่งประชาชนจะยืนยันการชุมนุมโดยสงบ อุปรกรณ์ที่ประกาศจะเตรียมกันมาเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่เสื้อ ธง อุปรกรณ์การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ไปจนถึงน้ำปลาร้าและไข่เน่าสำหรับป้องกันตัวกรณีถูกเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเข้าปราบปราม แต่ฝ่ายรัฐกลับจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน ตำรวจนอกเครื่องแบบ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ราวกับจะทำสงครามกลางเมือง ทั้งที่ประชาชนมิใช่ศัตรูของท่าน

นอกจากนี้ ยังมีการนัดรวมตัวกันของกลุ่มปกป้องสถาบันฯ ในลักษณะคล้ายมีอบชนมีอบ มีความพยายามปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังต่อผู้ชุมนุมคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ ทั้งที่สิ่งที่พวกเขาเรียกร้องคือการบริหารจัดการโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องนอนตายข้างถนนรายวัน และการจัดสรรงบประมาณให้เข้ากับวิกฤติการณ์ที่ประเทศกำลังเผชิญ

คณะก้าวหน้า ระบุว่า ความรุนแรงไม่ได้เกิดจากประชาชน ประชาชนเพียงเรียกร้องในสิ่งที่เราควรได้รับจากรัฐ นั่นคือการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ความยุติธรรม รัฐต้องเคารพเสรีภาพการชุมนุม เคารพเสรีภาพในการแสดงออก เปิดใจรับฟัง หันมาทำความเข้าใจความต้องการของยุคสมัยว่าพวกเขาต้องการอะไรกันแน่ สิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง ณ วันนี้คือ ประยุทธ์ลาออก-ปรับลดงบประมาณให้เหมาะสมกับวิกฤติ-วัคซีนมีประสิทธิภาพให้ประชาชน

“ประชาชนไม่มีอาวุธ ไม่มีแก๊สน้ำตา ไม่มีรถถัง ไม่มีโล่ ไม่มีกระสุนยางในมือ อย่างไม่สามารถสู้กำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธครบมือ เจ้าหน้าที่ที่ต้องไม่ใช้กำลังยั่วยุให้เกิดความรุนแรง การใช้กำลังปราบปรามการชุมนุมโดยสันติยังมีแต่จะทำให้สถานการณ์บานปลาย” คณะก้าวหน้าระบุ

หน้าที่ของท่านไม่ใช่ขายสังแล้วต้องทำ แต่คือการใช้อำนาจรัฐและกฎหมายอย่างยุติธรรม เพื่อปกป้องประชาชนเจ้าของประเทศ ขอฝากไปถึงตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลาย ต้องอย่าลืมว่าเจ้านายที่แท้จริงของท่านคือประชาชน ระบอบที่ท่านกำลังรับใช้ไม่มีวันดำรงอยู่ได้ตลอดไป วันหนึ่งจะต้องล่มสลายลงไปอย่างย่อยยับได้เงื้อมมือประชาชนถ้าหากท่านอยู่ข้างประชาชน ประชาชนจะคุ้มครองตนเอง

ทั้งนี้ น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้าได้ทวีตข้อความพร้อมรูปภาพป้ายไวเนลที่ระบุข้อความว่า “ทหารของพระราช และตำรวจของประชาชน (คนดี) รวมพลัง พร้อมปกป้องรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่สำคัญของชาติ” โดย น.ส.พรรณิการ์ระบุว่า “ขอแก้คำผิด เป็น ทหารและตำรวจที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชน พร้อมปกป้องประชาชนผู้เป็นสถาบันสำคัญของชาติ” พร้อมต่อท้ายว่า คำผิดอาจแก้ไขได้ แต่สามัญสำนึกที่ผิดพลาดเห็นประชาชนเป็นศัตรู อาจยากเกินแก้ไข

ด้านนายธนธร จิรรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าได้ทวีตข้อความแสดงความไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ โดยระบุว่า “การชุมนุมในวันนี้ ประชาชนไปด้วยสองมือเปล่า มีเพียงความคิดสร้างสรรค์เป็นอาวุธ แต่ตำรวจทหารกลับเตรียมใช้กำลังเข้าทำหั่น ใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเกินเหตุ วันนี้จะไม่มี ความรุนแรงหากเจ้าหน้าที่รัฐตระหนักว่าคนที่คุณประจันหน้าอยู่ไม่ใช่อริราชศัตรู แต่คือประชาชนเจ้าของประเทศ”

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/134545/>

เพื่อไทยล็อกเป้าซีกฟอก “บีกตุ้-เสี่ยหนู-อุ๊ตต้า-เสี่ยโอ”
เปิดรายชื่อ รมต.ถูกซีกฟอก พรรคเพื่อไทยล็อกเป้า "บีกตุ้-เสี่ยหนู-อุ๊ตต้า-เสี่ยโอ"
7 สิงหาคม 2564 14:28 น.



เมื่อวันที่ 7 ส.ค. มีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทย (พท.) ถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า วันที่ 8 ส.ค. พรรค พท. จะมีการประชุมสรุป จากนั้นวันที่ 11 ส.ค. พรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีการประชุมสรุป วันที่ 13 ส.ค. จะมีการแถลงรายละเอียดต่อสื่อมวลชน ที่รัฐสภา และวันที่ 16 ส.ค. จะมีการยื่นญัตติการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้การกำหนดวันอภิปรายอยู่ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้พิจารณา แต่คาดหมายไว้ว่าจะเป็นการปลายเดือน ส.ค. หรือต้นเดือน ก.ย.

สำหรับการหาหรือผู้ที่จะถูกอภิปรายในส่วนของพรรค พท. นั้น ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2-5 คน ได้แก่ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 2.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข 3.นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ 4.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ทั้งนี้ ส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังต้องพิจารณากันว่าจะเป็นการ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ หรือนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีการสรุปในการประชุมพรรค พท.ในวันพรุ่งนี้ (8 ส.ค.)

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/134574/>

ปูด “ไพบูลย์” เร่งปิดจ๊อบ แก่ รธน. บัตรเลือกตั้ง ชิงได้เปรียบก่อนยุบสภา
“สมชัย” แฉ กมธ.ชุด “ไพบูลย์” เร่งปิดจ๊อบ แก่ รธน.ปมบัตรเลือกตั้ง เป็นสัญญาณเตรียมกติกาสร้างความ
ได้เปรียบก่อนยุบสภา ชัดมุ้งคินซีพประเด็นที่สภาไม่รับหลักการ หวังกำจัดพรรคขนาดกลาง-เล็ก
7 สิงหาคม 2564 15:28 น



เมื่อวันที่ 7 ส.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตรองกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “สัญญาณแห่งความร้อนรนในการรัฐธรรมนูญรายมาตรา (ตอนที่ 2)” โดยระบุว่า ความร้อนรนในการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราของกรรมาธิการชุดนายไพบูลย์ นิตติตะวัน ถึงขนาดขออนัดประชุมในสัปดาห์หน้า 3 วันรวด เพื่อปิดจ๊อบให้ได้ในวันศุกร์ เป็นสัญญาณถึงความไม่มั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลที่อาจนำไปสู่การยุบสภาในไม่ช้า เมื่อจะยุบสภา การมีกติกาที่สร้างความได้เปรียบแก่พรรคตนเอง หรือเพื่อให้ตนเองกลับเข้ามาจึงเป็นความปรารถนาของผู้มีอำนาจ กติกาบัตรใบเดียวที่เคยทำลายฝ่ายตรงข้าม วันนี้จึงย้อนกลับมาเป็นหอกที่แทงตัวเองแบบกรรมตามสนอง ความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นบัตรสองใบ และลดสัดส่วน ส.ส. บัญชีรายชื่อให้น้อยลงจึงเกิดขึ้น เนื่องจากบัตรใบเดียวและมี ส.ส.บัญชีรายชื่อมาก ทำให้เกิดพรรคขนาดกลางที่กล้าท้าทายอำนาจเก่าแบบไม่คาดคิดเข้าสู่ในสัดส่วนที่น่าตื่นตระหนก การเปลี่ยนสัดส่วน ลดบัญชีรายชื่อเหลือ 100 คน และเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งเป็นสองใบจึงเป็นญัตติแก้มาตรา 83 และ 91 ของ ปชป. ที่ผ่านวาระหนึ่งของรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564

นายสมชัย ระบุอีกว่า แต่นั่นยังไม่จู่ใจ ไม่เพียงพอที่จะกำจัดพรรคกลางและพรรคเล็ก คำขอแปรญัตติที่สอดแทรกเข้ามาในวาระสอง จึงแถมพ่วงเรื่องประหลาดเข้ามาอีกสองเรื่อง คือ 1.กำหนดว่า พรรคไหน จะส่งบัญชีรายชื่อ ต้องส่ง ส.ส.เขต ก่อน อย่างน้อย 100 เขต 2.กำหนดว่า พรรคที่จะได้ การคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะต้องได้คะแนนเสียงทั่วประเทศขั้นต่ำ ร้อยละ 1 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งทั้งสองประเด็นถูกไม่รับหลักการในวาระที่หนึ่งไปแล้ว และกำลังถูกให้ยาพิษคืนชีวิตมาในวาระที่สองจากการแปรญัตติในชั้นกรรมาธิการและกำลังจะพิจารณาในสัปดาห์หน้า ด้วยการอ้างข้าง ๆ คู ๆ ว่าข้อบังคับประชุม ข้อ 124 วรรคท้าย เปิดช่องให้ทำได้ หรือนี่คือภารกิจของนายไพบูลย์และ กมธ. ฝ่ายรัฐบาลที่ตั้งใจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราให้สำเร็จ

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/134864/>

‘สุทิน’ ขานรับโทนี ยึดเป้าหลัก ล้มเผด็จการ เล็งหาหรือพรรคร่วม ฟ้อง ‘ประยุทธ์’ พันเก้าอี้
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 - 16:24 น.



‘สุทิน’ เชื้อ ‘พท.-ก.ก.’ ฟังคำ ‘โทนี’ แล้วฉุกคิด ยึดเป้าหมายหลักล้มเผด็จการ เล็งหาหรือพรรคร่วม ฟ้องศาลถอด
‘ประยุทธ์’ พันเก้าอี้ ไม่ขอทบทวนปล่อยบริหารประเทศผิด ติดเป็นนิสัย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (ประสานวิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือ Tony Woodsome ตอบคำถามตอนหนึ่ง ในรายการ CARE ClubHouse (EP.พิเศษ คำเมือง) เกี่ยวกับภาพความขัดแย้งระหว่างพรรค พท. และพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ว่าอย่าเพิ่งกดดัน แต่ต้องกอดคอกันล้มเผด็จการ ทางพรรค พท.จะรับคำแนะนำไปดำเนินการต่ออย่างไรบ้างว่า ก็ยังไม่ได้หารือกัน แต่คิดว่าก็มีความชัดเจนในตัวอยู่แล้ว ทุกคนได้ฟังก็จะต้องเก็บมาคิด อันไหนคือยุทธศาสตร์หลัก และอันไหนคือยุทธศาสตร์รองในการทำงานการเมือง เรื่องไหนคือเป้าหมายใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันและเดินหน้าไปให้ถึง และเรื่องไหนคือเป้าหมายรอง ดังนั้น เราทุกคนต้องตระหนักรู้ การยึดเป้าหมายหลัก ส่วนเป้าหมายรองหรือรายละเอียดบางเรื่องที่ไม่ตรงกันทุกคนก็คิดได้ เหมือนกับเล็กรๆ ไม่ใหญ่ๆ ทำ คิดว่าทุกคนคงเข้าใจชัดเจนกัน ส่วนพรรค ก.ก.เราก็คงจะได้คุยกัน ซึ่งอีกฝ่ายก็คงคิดได้เหมือนกัน ตนคิดว่าเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นและเดินหน้าทำงานใหญ่กันต่อไปโดยเฉพาะเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่กำลังจะมาถึง ที่ทุกคนคงจะร่วมมือกัน

เมื่อถามว่า เป้าหมายหลักของพรรคร่วมฝ่ายค้านคืออะไร นายสุทินกล่าวว่า เป้าหมายหลักคือการสู้กับอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบ ทั้งรัฐธรรมนูญที่เผด็จการเขียนขึ้น นโยบายของรัฐบาลที่เป็นเผด็จการ กฎหมายที่เป็นเผด็จการทั้งหลาย ส่วนกรณีศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้าม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้ข้อกำหนดฉบับที่ 29 ออกตามความในมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่มอบอำนาจให้ กสทช. สามารถดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับเฟคนิวส์ และตัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั้น ได้แสดงให้เห็นว่านายคาบริหารประเทศโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายและทำผิดกฎหมายตลอดมาตั้งแต่วันเข้ารับตำแหน่ง ล่าสุดคือ การปล่อยให้ประชาชนต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ต้องควักเงินตัวเองซื้อวัคซีนถือว่า พล.อ.ประยุทธ์บริหารประเทศโดยขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน แทนที่ พล.อ.ประยุทธ์จะมีความละอายและแก้ไขปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้น กลับออกข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อปิดปากผู้คนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ต่อเรื่องดังกล่าว

“เมื่อศาลวินิจฉัยว่ารัฐบาลทำผิด และนายคากระทำขัดต่อกฎหมาย ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เป็นการบริหารประเทศโดยละเมิดกฎหมายจนเป็นนิสัย ดังนั้น ผมในฐานะรองหัวหน้าพรรค พท. จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานของพรรค และในฐานะประสานวิปฝ่ายค้าน ก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับ พล.อ.ประยุทธ์ เบื้องต้นคิดว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งอาจจะต้องหารือกับฝ่ายกฎหมายเพื่อยื่นถอดถอนนายคา ซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลา พล.อ.ประยุทธ์แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นก่อน” นายสุทินกล่าว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2872526



"อนุสรณ์"ชี้ล็อกดาวน์สูญเปล่าเจ็บแต่ไม่จบ จี้นายกฯลาออก เปลี่ยนคณะผู้บริหารโดยเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีสถานการณ์เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ที่รุนแรง โดยพบผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิตจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกวัน ว่าผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทบสถิติทำนิวไฮทุกวัน ผู้ติดเชื้อทะยานปึกหลักทะลุ 20,000 คนมา 4 วันติด ผู้เสียชีวิตทะลุ 200 คน และมีแนวโน้มไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลเลิกพูดได้แล้ว ประเทศไหนก็เจอปัญหานี้ รัฐบาลแก้ปัญหาได้ เพราะขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้ออันดับต้นๆ ของโลกและเอเชีย สูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากร และอยู่ในอันดับสุดท้ายดัชนีการฟื้นตัวจากโควิด-19 พบการระบาดคลัสเตอร์ใหญ่ๆ อย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด หยุดเอาจำนวนคนหายป่วยมาไอโอ เพราะคนติดเชื้อมีโอกาสหาย แต่คนตายไม่มีโอกาสฟื้น ประชาชนไม่รู้สถานการณ์มาถึงจุดพีคสูงสุดแล้วหรือยัง มาตรการล็อกดาวน์ล็อกแล้วล็อกอีก ยังไม่เห็นวีแววยอดผู้ติดเชื้อจะลดลง คนตายคาบ้าน ตายข้างถนน ผู้ป่วยติดค้างตามบ้านเคลื่อนประเทศ ชะตากรรมคนไทยแขวนอยู่บนเส้นด้าย ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดตามยถากรรม คอยความหวังวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในไตรมาส 4 ก็ยังคาดหวังได้ยาก การล็อกดาวน์ของรัฐบาลอาจสูญเปล่า เจ็บแต่ไม่จบ เจ็บแล้วเจ็บอีก เจ็บไปเรื่อยๆ โดยที่รัฐบาลอยู่ในสภาวะลัมเหลว ไร้ประสิทธิภาพ เวลาที่เหลือต้องมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้มากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง ATK ให้มากขึ้น เพื่อแยกคนแยกโรค ทำการรักษา ยุติการระบาดให้ได้เร็วที่สุดและต้องเยียวยาประชาชนให้ทั่วถึง

"พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออก ต้องมีการเปลี่ยนคณะผู้บริหารโดยเร่งด่วน เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจของพวกไร้ความสามารถ ไม่ให้มีโอกาสกลับมาได้อีก ถึงจะหยุดวิกฤตได้" นายอนุสรณ์ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.newtv.co.th/news/86473>

"ธนาธร" ปลุก สมรภูมิชุมนุมวันนี้ ชัยชนะย่อมเป็นของประชาชน แต่อีกยาวไกล
ไทยรัฐออนไลน์ 7 ส.ค. 2564 21:19 น.



"ธนาธร" ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซฯ ปลุกมวลชน ยัน สมรภูมิชุมนุมวันนี้ ชัยชนะย่อมเป็นของประชาชนใน
ท้ายสุด เพียงแต่การต่อสู้ยังอีกยาวไกล ชัด รัฐบาลบักตู่ ปิดประตูตาย ไม่ฟังเสียงประชาชน

วันที่ 7 ส.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊ก ข้อความว่า การชุมนุมที่
เกิดขึ้นในวันนี้ พิสูจน์ชัดแล้วว่า รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ปิดประตูตายไม่ฟังเสียงประชาชน ไม่ประนีประนอม ไม่รับ
ฟังข้อเรียกร้องแห่งยุคสมัย ไม่ว่าจะการชุมนุมจะจัดโดยใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ รูปแบบจะสันติเพียงใด รัฐบาลพร้อมใช้อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ปราบปรามประหนึ่งประชาชนเป็นอริราชศัตรู

วันนี้ การปราบปรามผู้ชุมนุมเกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นการชุมนุม ประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมมือเปล่า
ถูกปราบปรามด้วยเจ้าหน้าที่อาวุธครบมือ ใช้ทั้งกระสุนยาง แก๊สน้ำตา และรถน้ำแรงดันสูง

วันนี้ ประยุทธ์ จันทร์โอชา รู้ตัวดีว่าไม่เหลือความชอบธรรมใดๆ ไม่เหลือแรงสนับสนุนจากประชาชน จึง
ต้องยึดเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ไว้โดยใช้กำลัง ใช้ปลายกระบองปืนค้ำยันเท่านั้น

สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร วันนี้คุณกำลังเลือกข้างผิด เลือกทำตามคำสั่งที่ไร้มนุษยธรรม ไร้ความชอบ
ธรรม คุณกำลังแบกรับบาปผิดจรรยาที่ต้งตนเป็นศัตรูกับประชาชน ผู้เสียภาษีมาจ่ายเป็นเงินเดือนและอาวุธที่คุณกำลังใช้
ทำร้ายห้าพันพวกเขา

หยุดรับใช้รัฐบาลที่หมดความชอบธรรม ได้เวลามายืนเคียงข้างประชาชน

หยุดรับใช้เผด็จการ ได้เวลาแล้วที่คุณจะกลับมาพิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นตำรวจและทหารของประชาชน

สำหรับผู้สั่งการและผู้ปฏิบัติการที่กระทำเกินกว่าเหตุ ทั้งการปราบปราม การสร้างสถานการณ์ยั่ว และ
การปลุกปั่นความเกลียดชังในสังคม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย อำนาจเป็นของประชาชน
พวกเขาจะต้องถูกดำเนินคดีให้สาสมต่อการกระทำของพวกเขา เพื่อที่ในอนาคตเหตุการณ์เหล่านี้ จะไม่เกิดขึ้นอีก

สำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังโกรธแค้นต่อความอยุติธรรมที่เกิดซ้ำซาก หรือหมดหวังกับการต่อสู้ที่พวก
เราถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผมขอยืนยันว่าสมรภูมินี้ ชัยชนะย่อมเป็นของประชาชนอย่างแน่นอนในท้ายที่สุด เพียงแต่
การต่อสู้ยังอีกยาวไกล การได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่เค่งง่าย ขอให้เรายืนหยัดเคียงข้างกัน แน่วแน่ใน
การต่อสู้แบบสันติวิธี และเก็บแรงพลังไว้เพื่อที่จะได้เห็นวันแห่งชัยชนะร่วมกัน

วันที่เราประกาศได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าประเทศนี้เป็นของประชาชน

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

7 สิงหาคม 2564

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2160711?utm_source=PANORAMA_TOPIC

ธนารฐ ซีมีอบ 7 ส.ค.บทพิสูจนั ประยุทฐ์ ปิตตตายไมฟังเสียงปชช. ชัตตร. - ทหารเลือกข้างผิต
7 ส.ค. 2564 21:03 น.



ธนารฐ ซีมีอบ 7 ส.ค.บทพิสูจนั ประยุทฐ์ ปิตตตายไมฟังเสียงปชช. ชัตตร.-ทหารเลือกข้างผิต ฟังคำสั่งไรมุขยธรรม ปรัมชุนุมตั้งแตงยังไม่เริ่ม

เมื่อวันที 7 ส.ค.64 นายธนารฐ จิงรุ่งเรือกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงการชุมนุมของ
เยาวชนปลดแอกในวันนี้ว่า อัยารอให้ถึงกลียุค การชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันนี้ พิสูจนัชัตแล้วว่ รัฐบาลประยุทฐ์ จันทรโสภา
ปิตตตตายไมฟังเสียงประชาชน ไมประนึประนอม ไมรับฟังข้อเรียกร้องแห่งยุคสมัย ไมว่การชุมนุมจะจัดโดยใคร ที
ไหน เมื่อไหร่ รูปแบบจะสันติเพียงใด รัฐก็พร้อมใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ปราบปรามประหนึ่งประชาชนเป็นอริราชศัตรู

วันนี้ การปราบปรามผู้ชุมนุมเกิดขึ้นตั้งแตงยังไม่ทันได้เริ่มต้นการชุมนุม ประชาชนทีไปร่วมชุมนุมมือเปล่า
ถูกปราบปรามด้วยเจ้าหน้าที่อาวุธครบมือ ใช้ทั้งกระสุนยาง แก๊สน้ำตา และรถน้ำแรงดันสูง

วันนี้ ประยุทฐ์ จันทรโสภา รู้ตัวดีว่ไม่เหลือความชอบธรรมใดๆ ไม่เหลือแรงสนับสนุนจากประชาชน จึง
ต้องยึดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไว้โดยใช้กำลัง ใช้ปลายกระบอปปืนค้ำยันเท่านั้น

สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร วันนี้คุณกำลังเลือกข้างผิต เลือกทำตามคำสั่งทีไรมุขยธรรม ไร่ความชอบ
ธรรม คุณกำลังแบกรัฐบาลเผด็จการทีตั้งตนเป็นศัตรูกับประชาชน ผู้เสียภาษีมาจ่ายเป็นเงินเดือนและอาวุธทีคุณกำลังใช้
ทำร้ายทำหั้นพวกเขา

หยุดรับใช้รัฐบาลทีหมตความชอบธรรม ได้เวลามายืนเคียงข้างประชาชน หยุดรับใช้เผด็จการ ได้เวลาแล้ว
ทีคุณจะถูกกลับมาพิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นตำรวจและทหารของประชาชน

สำหรับผู้สั่งการและผู้ปฏิบัติการทีกระทำเกินกว่าเหตุ ทั้งการปราบปราม การสร้างสถานการณ์ยั่ว และ
การปลุกปลั่นความเกลียดชังในสังคม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่เมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย อำนาจเป็นของประชาชน
พวกเขาจะต้องถูกดำเนินคดีให้สาสมต่อการกระทำของพวกเขา เพื่อทีในอนาคตเหตุการณ์เหล่านี้ จะไม่เกิดขึ้นอีก

สำหรับพี่น้องประชาชนทีกำลังโกรธแค้นต่อความอยุติธรรมทีเกิดซ้ำซาก หรือหมตหวังกับการต่อสู้ทีพวก
เราถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผมขอยืนยันว่สมรรถุณินี้ ชัยชนะยอมเป็นของประชาชนอย่างแน่นอนในท้ายที่สุด เพียงแต่
การต่อสู้ยังอีกยาวไกล การได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยทีแท้จริงไม่เคยง่าย ขอให้เรายืนหยัดเคียงข้างกัน แน่วแนใน
การต่อสู้แบบสันติวิธี และเก็บแรงพลังไว้เพื่อทีจะได้เห็นวันแห่งชัยชนะร่วมกัน

วันที่เราประกาศได้อย่างเต็มภาคภูมิว่ประเทศนี้เป็นของประชาชน

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6552169

"วันนอร์" เปิดบ้านถกถูกพรรคประชาชนชาตินัดพิเศษ ขอสมาชิกทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่
สยามรัฐออนไลน์ 7 สิงหาคม 2564 21:24 น.



วันที่ 7 ส.ค.64 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชนชาติ ได้เรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชนชาติ นัดพิเศษ ณ ห้องประชุมบ้านศรียะลา เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

โดยมีนายกุเฮง ยาวอหะซัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส เขต.3 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส เขต.4 นายชูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต.2 และนายอับลออาอี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต.3 พรรคประชาชนชาติ เข้าร่วมประชุม ส่วนนายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี เขต.4 พรรคประชาชนชาติ ลาประชุม

โดยนายวันมูหะมัดนอร์ ได้กล่าวชื่นชมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนชาติที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนอย่างต่อเนื่องในยามที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้สรุปภารกิจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ทางนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ประมาณวันที่ 18 - 20 ส.ค.64 เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 3

จากประเด็นปัญหาความขัดแย้งหลังจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีมติคืนงบที่ปรับลดลงจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 16,362 ล้านบาท ไปไว้ในงบกลางที่ผู้มีอำนาจเต็มในการใช้จ่ายคือพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคประชาชนชาติก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว และมีความเห็นว่าน่าจะเอาเงินงบประมาณที่ว่าทั้งหมด 16,362 ล้านบาทไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะโดยข้อเท็จจริงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บรายได้ไม่ได้ตามเป้าเพราะมาตรการการลดภาษีของรัฐบาล

อีกทั้งบทบาทในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระรับผิดชอบสูงทั้งด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาลสนาม หรือ LQ และการจัดตั้งยังชีพช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ งบกลาง ตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯก็มีการกำหนดไว้แล้ว

นอกจากนี้ ส.ส.ของพรรคประชาชาติได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการฉีดวัคซีน และมาตรการของภาครัฐที่บางครั้งก็เข้มงวดเกินความจำเป็น สุดท้ายมีการพูดคุยความห่วงใยนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศมีปัญหาเรื่องการทำหนังสือเดินทาง เนื่องจากทาง ศอ.บต.ที่เคยเป็นที่ออกหนังสือเดินทางนั้นได้ปิดทำการชั่วคราวทำให้นักศึกษาจะต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่กระทบโดยตรงอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้

ประเด็นสุดท้ายเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ทางพรรคฝ่ายค้านน่าจะยื่นประมาณ 16 ส.ค.64 ก็ขอให้พวกเราทำหน้าที่ให้เต็มความสามารถตามกรอบเวลาที่ฝ่ายค้านมอบให้พรรคประชาชาติ

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/269259>

มือเคลือบพลาสติกบ้านนายกฯ ปะทะตุ๊ดตู่ ดร.ยิ่งแก๊สน้ำตา-กระสุนยาง
วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.



ตำรวจจัดเต็มคุ้มกันพระบรมมหาราชวัง ห้ามมือแบตะ ทั้งอุ้งเครื่องลุยเจาะยาง จับผู้ชุมนุม ยึดรถ ยึดลูกแก้ว เสื้อเกราะอ่อน ได้เพียงจนมือขยายไม่กล้าบุก ต้องเปลี่ยนแผน 3 ระลอก ก่อนบุกไปบ้านนายกฯ โดนตำรวจสกัดยิงกระสุนยาง แก๊สน้ำตาอ่วมในขณะที่ “ก๊ว็น” กบดานอ้างออกจากที่พักไม่ได้กลัวโดนตำรวจรวบ

เมื่อเช้าวันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวง เจ้าหน้าที่ได้นำผู้คอนเทนเนอร์ มาวางปิดกั้นพื้นที่ผิวการจราจรเป็นหน้ากระดาน 2 ชั้น ด้านหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผม ก่อนถึงหน้าอาคารศาลยุติธรรม ยาวต่อเนื่องถึงขอบสนามหลวง

ขณะที่บริเวณริมคลองหลอด เจ้าหน้าที่ได้นำรั้วลวดหนามทึบเพลิง มาวางไว้ตลอดแนวยาว ล้อมรอบกระทรวงกลาโหม ขณะที่ภายในบริเวณท้องสนามหลวง มีการนำตุ้รถไฟเก่า มากั้นไว้บริเวณตรงกลางสนามหลวง ตลอดแนวไปจนถึงสุดก้นหน้าธรรมศาสตร์ ขณะที่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงมีการนำรั้วลวดหนามมากั้นไว้ตลอดแนว

ด้านหลังผู้คอนเทนเนอร์และตลอดแนวตุ้รถไฟเก่ามีกำลังควบคุมฝูงชนเข้าประจำการ โดยพบว่าหนึ่งในนั้นเป็นกำลังตรวจตะเวนชายแดน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สัญจรไปมาขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณจุดที่มีการชุมนุม

ดักจับหยุดอาวุธผู้ชุมนุม

เมื่อเวลา 11.22 น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า สำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมา ตำรวจได้เข้าตรวจค้นจุดที่คาดว่าจะมีการเก็บอาวุธ มาใช้ในการชุมนุมวันนี้ ล่าสุดมีการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดไว้ได้ 5-6 ราย และตรวจยึดลูกแก้ว เสื้อเกราะอ่อน รถยนต์ 2-3 คัน ไว้ดำเนินคดี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ชุมนุม แยกนำ คำนิ่งถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตำรวจพยายามบังคับใช้กฎหมายตามกรอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ยึดหลักการเจรจา ตนเข้าใจว่าผู้ชุมนุมมีวัตถุประสงค์อะไร แต่ขอให้คำนึงถึงประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่ 9) เพราะไม่อยากให้กระทบกระทั่งกัน ซึ่งการรวมตัวกันเพื่อไปสถานที่ใด ถือว่าเป็นความผิดทั้งหมด

“ก๊ว็น” ไปไม่ถึงที่ชุมนุม

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน แกนนำกลุ่มราษฎร โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าในฐานะที่ตำรวจได้มุดักถึงหน้าบ้านผมแล้ว และไม่มีที่ท่าว่าจะกลับสักที เห็นทีว่าไปอย่างไรก็คงไปไม่ถึงมือ

เราเป็นประชาชน มีอำนาจและกำลังน้อย แต่ต้องสู้กับเผด็จการที่มีทั้งปืนและอำนาจ จะหาหมัดเด็ดหมัดเดียวชนะทันทีย่อมเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าออกหมัดนุ่ม ตีประยุทธ์จากทุกทิศทุกทาง ให้การต่อต้านขยายไปถึงทั่วทุกจังหวัด ให้ทุกที่ทุกเวลาเป็นสนามต่อต้านประยุทธ์ แรงกดดันของประชาชนจะสูงพอ ส่งผลให้รัฐบาลประยุทธ์ระส่ำจนถึงแก่กาลล่มสลายได้ ซึ่งประเมินจากความอ่อนแอของรัฐบาลชุดนี้ อ่อนแอชนิดที่ว่าพวกเดียวกันยังเริ่มส่ายหน้าด้วยความระอากใจ ประยุทธ์อยู่ต่อได้อีกสัปดาห์ก็ถือว่าสุด ๆ แล้ว

ศปส.เปิดทางตร.จัดการปลดแอก

เมื่อเวลา 10.00 น. นายจักรพงษ์ กลิ่นแก้ว แกนนำกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน(ศปส.) พร้อมคณะเดินทางไปยังหนังสือถึงผู้กำกับสน.ธรรมศาลา เพื่อเรียกร้องถึงผบ.ตร.ให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ชุมนุมพร้อมกับประกาศเปลี่ยนแผนจากเดิม ที่ ประกาศนัดหมายจะเคลื่อนขบวนจากสมาคมชาวปักษ์ใต้ชาวที่บริเวณท้องสนามหลวงในเวลา 10.00 น.เพื่อสังเกตการณ์ชุมนุมและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รับมือม็อบ 7 สิงหาคม โดยเปลี่ยนเป็นเคลื่อนขบวนไปที่รพ.สนาม ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อร่วมทำความดีกับพ.เหริญทอง แน่นหนา แทน

ทั้งนี้ นายจักรพงษ์ ประกาศว่า ขอเตือนว่า หากเมื่อไหร่ที่ม็อบ 7 สิงหาคม ย้ายหัวใจคนไทยเข้าไปบุกกรุกหรือล้วงล้าต่อพระบรมมหาราชวัง วันนั้นจะให้เห็นพลังของคนไทยอย่างแท้จริง และจะต้องเจอกับพวกตนอย่างแน่นอน

เปลี่ยนแผนบุกทำเนียบรัฐบาล

เวลา 13.00 น. เพจเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH ประกาศเปลี่ยนแผนจากเดิมที่อ้างว่าจะนัดรวมตัวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แล้วเคลื่อนขบวนไปพระบรมมหาราชวัง เปลี่ยนมาเป็นจะไปทำเนียบรัฐบาลแล้ว โดยล่าสุดโพสต์ข้อความว่า แกงร้อนๆนะคะคนดี #ม็อบ7สิงหา แกงหม้อใหญ่มุ่งหน้ายึดทำเนียบ

ทั้งนี้ การประกาศเปลี่ยนแผนดังกล่าว เป็นมุกเก่าๆที่เคยใช้มาแล้วหลายครั้ง แต่ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสที่หลายฝ่ายไม่เอาด้วย และพร้อมจะออกมาต่อต้าน หรือแม้แต่แนวร่วมม็อบบางส่วนก็เสียงแตก และไม่เห็นด้วยกับท่าทีดังกล่าว รวมทั้งการชุมนุมม็อบ 7 สิงหาคมในเย็นวันนี้ ถูกจับตาอย่างมากว่าเจ้าหน้าที่พร้อมจัดการขั้นเด็ดขาดหากมีการก้าวล่วงต่อสถานที่สำคัญ

เปลี่ยนใหม่ไปบ้านนายกฯ

จากนั้นเวลา 13.15 น. ภายหลังจากแกนนำประกาศผ่านทางโซเชียล ว่าการเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวัง เป็นเพียงการแกล้งเท่านั้น จุดหมายการเคลื่อนขบวนจะเดินทางไปยังทำเนียบฯ ทำให้ขณะนี้ม็อลชนบางส่วน เริ่มเดินทางมารวมตัวบริเวณแยกนางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์ และถนนพิษณุโลก โดยบริเวณถนนพิษณุโลกมุ่งหน้าไปทำเนียบฯ มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งห่างจากทำเนียบฯ ประมาณ 300 เมตร ยังไม่มีการปะทะกันแต่อย่างใด

เวลา 13.27 น. ทางแกนนำประกาศบนรถเครื่องขยายเสียง เนื่องจากวันนี้มีสัญญาณว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามใช้ความรุนแรงกับประชาชน ดังนั้นเวลา 13.45 น. จะเคลื่อนขบวนจากแยกนางเลิ้งไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

กระทั่งเวลา 13.33น.เพจเยาวชนปลดแอกประกาศผ่านเพจให้เดินเท้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อเพื่อเดินขบวนไปบ้านพักหลวง ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

บิกป้อมบัญญัติการเอง

รายงานข่าวแจ้งว่า รัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์กรณีผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆ นัดรวมตัวกันจัดกิจกรรมขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ที่กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์เพื่อติดตาม และแก้ปัญหาสถานการณ์ โดยมีตัวแทนข้าราชการกระทรวงด้านความมั่นคง ตำรวจ และทหารเข้าร่วม มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับชอบ

ข่าวแจ้งว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามชุมนุม หรือมั่วสุม ที่ราชอาณาจักร ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด-19 ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผล 3 สิงหาคมเป็นต้นไป ประกาศโดย ผบ.สส. หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงนั้น ทำให้การชุมนุมครั้งนี้ ทหารออกมาดูแลความสงบเรียบร้อยได้ กรณีถ้าเกิดความวุ่นวาย ปั่นป่วน เกินกว่าตำรวจจะเอาอยู่ได้ ตำรวจจะร้องขอให้ทหารออกมา ขณะนี้ทหารได้เตรียมตัวพร้อมอยู่แล้ว

ตั้งตู้คอนเทนเนอร์กั้นมีอบมุงถ.วิภาวดี

เมื่อเวลา 14.15 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ภายหลังจากน่านฟ้ามีการประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่และจุดหมายการชุมนุมจากแยกนางเลิ้งมายังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเตรียมเคลื่อนขบวนไปยังบ้านพักหลวง ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ผู้ชุมนุมเริ่มทยอย มารวมตัวกันโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ

ตร.ยิงแก๊สน้ำตาสกัดมีอบแยกดินแดง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลาประมาณ 15.20 น. ขบวนผู้ชุมนุมเดินเท้าเคลื่อนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง ได้มีการตะโกนขับไล่นายกฯให้ออกไป เป็นระยะในระหว่างเคลื่อนขบวนไป จนเวลา 15.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มยิงแก๊สน้ำตา ทำให้มีอบแตกฮือจากแยกสามเหลี่ยมดินแดง ทำให้แกนนำต้องประกาศให้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแก๊สน้ำตาได้เลย

ขณะที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง บรรดากลุ่มผู้ชุมนุมได้พยายามเดินขบวนมุ่งไปยังกรมทหารราบที่ 1 บ้านพักของนายกฯพล.อ.ประยุทธ์ แต่ได้ถูกกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน สกัดกั้น ไม่ให้เดินทางไปได้พร้อมได้มีการยิงแก๊สน้ำตา เพื่อสลายการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาเวลา 15.30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังระดมยิงแก๊สน้ำตาอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศว่า จะดำเนินการเท่าที่จำเป็น เพื่อระงับยับยั้งให้ผู้ชุมนุม อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 15.40 น. บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดง มวลชนยังคงได้เดินทางมาสมทบ แม้มีการปิดจราจรและข้างหน้าจะมีเหตุปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดขึ้น โดยมวลชนบางส่วนได้จอดรถยนต์ไว้แล้วเดินสมทบมวลชน

ขณะที่ รถปราศรัยได้จอดบริเวณหน้าสำนักงาน ป.ป.ส. น.ส.พริม มณีโชติ หรือเอ๋อ ได้ประกาศว่า ด้านหน้ามีการยิงแก๊สน้ำตา ใครไม่พร้อมให้ถอยมา นี่ไม่ใช่การต่อสู้ครั้งสุดท้าย ใครมีอุปกรณ์ ให้ใส่ป้องกัน โดยจุดพยาบาล อยู่ฝั่งซ้ายของรถปราศรัย

เวลา 15.45 น. มีอบได้ประกาศขอให้รถยนต์และจักรยานยนต์ถอยลงมาขอให้ผู้เดินหน้าต่อ เป็นผู้เดินหน้าต่อ เป็นผู้เดินหน้าเท่านั้นพร้อมย้ำว่า ใครไม่ไหว ให้ถอย ใครบาดเจ็บ ให้เพื่อนพาหลังรถปราศรัย

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/593419>

ฝ่ายค้านเส้นตายถอดนายกฯรับผิด พรก. ชัด กม.

08 สิงหาคม 2021 - 08:24



ฝ่ายค้าน ให้เวลา นายกฯ 7 วัน แสดงสปิริต รับผิดขอถอดออกข้อกำหนด พ.ร.ก.ชัดรัฐธรรมนูญ หากไม่ทำเตรียมฟ้องศาล ยื่นถอดถอนตามขั้นตอน

นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (ประธานวิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการเตรียมความพร้อมฝ่ายค้านในการร่วมประชุมสภาพิจารณา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในวาระ 2 และ 3 วันที่ 18-20 ส.ค. นี้ ว่า ในเบื้องต้นมั่นใจว่า ส.ส.ฝ่ายค้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดกำลังช่วยเหลือประชาชนอยู่นั้น จะเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

เพราะ พ.ร.บ.งบฯ ถือเป็นกฎหมายสำคัญ และเชื่อมั่นในระบบการดูแลความปลอดภัย การตรวจคัดกรองของสภาว่าจะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ แต่ยอมรับมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเกินวันละ 2 หมื่น และเสียชีวิตวันละกว่า 200 คน อาจทำให้สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศเลวร้ายลงไปอีก และอาจส่งผลกระทบต่อ เพราะมาตรการต่างๆ ของรัฐค่อนข้างล่าช้า ไม่สามารถลดการแพร่เชื้อได้เลย

พร้อมกันนี้ นายสุทิน ยังกล่าวถึง กรณีศาลแพ่งสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้าม นายกฯบังคับใช้ข้อกำหนดตามมาตรา 9 ข้อ 29 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุขัดมาตรา 34 วรรคหนึ่ง และมาตรา 35 วรรคหนึ่ง มาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งรัฐธรรมนูญ ว่า จะให้เวลานายกฯ และรัฐบาลอย่างน้อย 7 วัน ในการแสดงสปิริต รับผิดขอต่อการกระทำที่ชัดรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว แต่หากไม่มีการแสดงสปิริต พรรคเพื่อไทย และพรรคฝ่ายค้าน ก็จะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาล และยื่นถอดถอนออกจากตำแหน่ง ตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_162679/



8 ส.ค. 2564 นายธงชาติ รัตนะวิชา ที่ปรึกษาพรรคประชาชนชาติ เปิดเผยว่า หลังจากศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเมื่อวันที่6สิงหาคม ห้ามพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีบังคับใช้ประกาศข้อกำหนดออกตามความมาตรา9แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่29เป็นการชั่วคราว

พล.อ.ประยุทธ์มีทางเลือก2ทาง ทางเลือกที่1 ยกเลิกประกาศข้อกำหนดนี้ เพราะรู้ตัวว่าได้กระทำในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ไม่มีอำนาจจะบังคับการให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งศาลแพ่งได้ระบุเอาไว้ ทางเลือกที่2 ไม่ยกเลิกประกาศข้อกำหนด จะรอฟังคำพิพากษาศาลแพ่ง ระหว่างนี้ห้ามใช้อำนาจไปปิดกั้นเสรีภาพสื่อและประชาชน นายธงชาติ กล่าวว่า ไม่ว่าพล.อ.ประยุทธ์จะเลือกทางไหนก็ถือว่า ความผิดสำเร็จได้เกิดขึ้นแล้ว เป็นความผิดชั้นฉกรรจ์ฐานกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีออกประกาศข้อกำหนดคุกคาม ปิดกั้นเสรีภาพสื่อและประชาชน มีเจตนาหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองเสรีภาพสื่อและขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้ ยังฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เรื่องนี้ฝ่ายค้านต้องนำไปซักฟอกในสภาแน่นอน และหากมีส.ส.เข้าชื่อร้องป.ป.ช. อาจนำไปสู่การพิพากษาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีโทษให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่และบางที่อาจถึงขั้นจำคุกก็เป็นได้

ที่ปรึกษาพรรคประชาชนชาติกล่าวว่า ความผิดพลาดล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิดเกิดจากผู้นำรัฐบาลไม่มีฝีมือ พรรคร่วมรัฐบาลต้องรับผิดชอบร่วมกัน มาโยนความผิดให้กับสื่อและประชาชนไม่ได้ การใช้อำนาจที่เกินเลย ขอบเขตรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อปิดปาก ปิดหู ปิดตาสื่อและประชาชน ดังที่ศาลแพ่งระบุในการออกคำสั่งคุ้มครองแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลเข้าตาจนแล้ว

"เมื่อเสียงเรียกร้องขับไล่ให้ลาออกไม่ได้รับการตอบสนอง แต่รัฐบาลกลับใช้ความรุนแรงเข้าสกัดกั้น ซึ่งอาจเกินเลยอำนาจย่อนำมาซึ่งความไม่พอใจของประชาชน การเดินขบวนประท้วงขับไล่จะไม่มีเลิกรา ทนได้ก็ทนไป แต่ทนแล้วต้องแก้ปัญหาโควิดและปัญหาอื่นๆให้ได้ด้วย" นายธงชาติกล่าว

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/112564>

เปิดชื่อ 5 ส.ส. - ส.ว. จ่อถูก 'เรื่องไกร' ร้อง 'ป.ป.ช.' สอบถือครองที่ดิน ส.ป.ก.
8 สิงหาคม 2564



"เรื่องไกร" เปิดเอกสาร "ส.ส.-ส.ว." รวม 5 ราย ถือครองที่ดิน "ส.ป.ก." จ่อร้อง "ป.ป.ช." สอบ 9 ส.ค. นี้ พบที่ จ. ตราด-บุรีรัมย์-ลำพูน-กำแพงเพชร-พิจิตร

นายเรื่องไกร ลีกิจวัฒน์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชาชน (พปช.) เปิดเผยว่า ตนได้รับข้อมูลที่ขอไว้ในชั้น กมธ. งบประมาณ 65 ว่ามี ส.ส. และ ส.ว. ยังถือครองที่ดิน ส.ป.ก. อยู่ รวม 5 ราย จึงเตรียมส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไป ด้วย ในวันที่ 9 ส.ค. นี้ ทางไปรษณีย์ EMS

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเรื่องไกร ถือเป็นผู้ร้อง น.ส.ปาริณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชาชน ต่อ ป.ป.ช. กรณีถือครองที่ดิน ก.บ.ท.5 จนนำมาซึ่งการขู่ความผิดของ ป.ป.ช. ว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กระทำการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนร่วม จนกระทั่งศาลฎีกาปรับโทษจาก ป.ป.ช. และมีคำสั่งให้ น.ส.ปาริณา ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

ประเด็นคำถามคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อ กรรมการ นายเรื่องไกร ลีกิจวัฒน์ ปี ๒๐๒๖

ประเด็นคำถาม : ขอให้ตรวจสอบว่ามีกรรมการเมืองใดบ้างถือครองที่ดิน ส.ป.ก. และขอให้ส่ง รายชื่อกลับยังกรรมการ

คำตอบ

สรุปผลการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กรณีมีการเมืองถือครองที่ดิน ซึ่งดู ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มีดังนี้

ที่	จังหวัด	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสอบ (ในเขต ส.ป.ก.)				หมายเหตุ		
				ถือ		ยังไม่ถือ				
				ส.ป.ก. 4-01	ส.ป.ก. 4-01	ส.ป.ก. 4-01	ส.ป.ก. 4-01			
				ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่			
1	ตราด	นาย จึงพันธ์ ชะวีระวัฒน์	ส.ส.	49	1	99		จัดที่ดินปี 2544		
2	บุรีรัมย์	นาย สมอง เกษเกียรติยศ	ส.ส.							
		นาง กัญจนา เกษเกียรติยศ	คู่สมรส	5	2	68		จัดที่ดินปี 2547		
3	ลำพูน	นาย สรณ พงษ์ณี	ส.ส.	1	2	81	27	1	21	จัดที่ดินปี 2537
4	กำแพงเพชร	นาย ฮานี คูซอซน	ส.ว.	21	3	65			จัดที่ดินปี 2532	
5	พิจิตร	นาย วิวัฒน์ วัฒนวาทะ	ส.ว.							
		นาง ธนง วัฒนวาทะ	คู่สมรส	12	0	82			จัดที่ดินปี 2535	
6	นครราชสีมา	นาง อาริน พิพัฒน์วิไลกุล	อดีตที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)							
		นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล	คู่สมรส	47	2	37			จัดที่ดินปี 2537	
7	เชียงใหม่	พ.อ.อ. อานันท์ กัญญาเจริญ	อดีต ส.ส.	8	1	40			จัดที่ดินปี 2536	

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953520>

เอาแล้ว! ‘เรื่องไกร’ เล่น ‘พิธา’ ยื่น ป.ป.ช. สอบบัญชีทรัพย์สินมีพิรุณหรือไม่ ปูด ‘ส.ส.-ส.ว.’ ครอง สปก.
วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 11.47 น.



‘เรื่องไกร’ เล่น ‘พิธา’ เข้าใจแล้ว! เตรียมยื่น ‘ป.ป.ช.’ สอบบัญชีทรัพย์สินมีพิรุณ เป็นไปตาม ม.114หรือไม่ ปูดพบ ‘ส.ส.-ส.ว.’ 5 ราย ถือครองที่ดิน สปก.ด้วย

8 สิงหาคม 2564 นายเรื่องไกร ลีจิตวิณะ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปิดเผยว่า ตนตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แล้วพบหลายประเด็นที่น่าสงสัย อันเป็นเหตุต้องร้องขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบต่อไป ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสงสัย เช่น นายพิธา แจ้งว่ามีคู่สมรส และคู่สมรสเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่ง แต่นายพิธากลับไม่แสดงรายได้ รายจ่าย หรือหุ้น ของคู่สมรสต่อป.ป.ช. นายพิธา ได้นำอาคารของน้องชายมูลค่า 15,000,000 บาท มาแสดงในบัญชีทรัพย์สินของตนเอง ในทางบัญชีควรตรวจสอบว่า ทรัพย์สินรวมที่แจ้งสูงเกินจริง (Overstate assets) หรือไม่

นอกจากนี้ นายพิธา แจ้งที่ดินรายการหนึ่งว่า เป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งแปลกมาก เพราะนายพิธา ไม่น่าจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวได้ แม้จะไม่ได้แจ้ง เลขที่ เนื้อที่ และมูลค่าไว้ก็ตาม แต่การแสดงรายการที่ดินเช่นนี้ อาจเข้าข่ายแจ้งข้อความโดยไม่ตรงความจริงหรือไม่ นายพิธา ไม่ได้แจ้งมูลค่าที่ดินและบ้านของคู่สมรสไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้เห็นได้จากการแจ้งรายการอาคารของคู่สมรสไว้ด้วยแต่ไม่แสดงมูลค่า ทำให้วิเคราะห์ได้ว่า คู่สมรสมีอาคารดังกล่าว ซึ่งควรตั้งอยู่บนที่ดิน แต่กลับไม่มีการแจ้งมูลค่าอาคารและที่ดินไว้ ทำให้มีประเด็นที่ควรตรวจสอบทางบัญชีตามมาว่า บัญชีทรัพย์สินรวมของคู่สมรส แสดงไว้ต่ำกว่าความเป็นจริง (Understate assets) หรือไม่

นายเรื่องไกร ระบุว่า หลักฐานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนมาจากการตรวจสอบรายการในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินที่นายพิธา ยื่นต่อ ป.ป.ช. เมื่อคราวรับตำแหน่ง ส.ส. รวมทั้งข่าวในสื่อต่างๆ จึงมีเหตุที่ต้องร้องขอให้ป.ป.ช. ตรวจสอบว่าบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของนายพิธา กับคู่สมรส ได้ยื่นต่อ ป.ป.ช. ไว้ในวัน เข้าข่ายตามความในพรบ. ป.ป.ช. มาตรา 114 หรือไม่

“นอกจากนี้ ผมยังได้รับข้อมูลที่ขอไว้ในชั้น กมธ.งบฯปี65 ว่ามี ส.ส. และ ส.ว. ยังถือครองที่ดิน ส.ป.ก. อยู่รวม 5 ราย จึงส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไปด้วย ผมจะส่งคำร้องกรณีนายพิธา รวมทั้งกรณี ส.ส. และ ส.ว. 5 ราย เป็นหนังสือไปถึง ป.ป.ช. ในวันที่ 9 ส.ค.นี้ ผ่านทางไปรษณีย์ อีเอ็มเอส” นายเรื่องไกร กล่าว

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/593472>

แก้ รธน. ตอบโจทย์ ปชต. จริงหรือ ?

8 ส.ค. 2564 00:06 น.



แก้ รธน. ตอบโจทย์ปชต.จริงหรือ ? – การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่แค่ข้อเรียกร้องหลักของผู้ชุมนุม หากเป็น 1 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่ที่ผ่านมามีการสกัดกั้นการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แม้วันนี้ ร่างแก้ไขของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เสนอให้ใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะผ่านวาระรับหลักการมาได้ ก็ยังเกิดความกังวลใจจากหลายฝ่ายว่าจะเดินหน้าแก้ไขสำเร็จหรือไม่ หรือเป็นแค่พิธีกรรม เพื่อใช้เป็นข้ออ้างกับสังคม

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ต

เพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

การแก้ระบบเลือกตั้งจากการพิจารณาวาระที่ 1 มีคนเห็นชอบ คือ พรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ จากระบบที่เสนอ พลังประชารัฐ เพื่อไทยที่ตั้งใจจะเป็นพรรคใหญ่จะได้เปรียบ และหากดูจากจำนวนเสียงอย่างเดียวน่าจะผ่าน แต่การพิจารณาแต่ละรอบมีตัวแปรหลากหลาย มีความไม่แน่นอนสูง จึงอาจไม่ผ่านก็ได้

ส่วนตัวไม่สนใจ เพราะไม่มีอะไรน่าสนใจถ้าแก้แค่ระบบเลือกตั้ง แต่ระบบการเมืองอื่นๆ เช่น อำนาจ ส.ว. ที่มองครีโอสระ หรือแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ยังคงอยู่ ก็ไม่ต่างอะไร ต่อให้เพื่อไทยขึ้นมาถ้าตกลงผลประโยชน์ร่วมกับคสช.ได้ก็เป็นรัฐบาลได้ หากตกลงไม่ได้ก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ ต่อให้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบใหม่ก็ตาม

ส่วนการพิจารณาในภมธ.นัดแรก ที่เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดระหว่างตัวแทนจากพรรคก้าวไกล กับ นายไพบูลย์ มองว่าไม่ได้เป็นประเด็นมากนัก เพราะสองฝ่ายมีความขัดแย้งอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว การแก้ระบบเลือกตั้งจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ไม่ใช่การทะเลาะกันของสองฝ่ายนี้

อย่างไรก็ตาม การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ได้ออกมาตามที่ประชาชนเรียกร้อง แต่ออกมาตามที่พรรคใหญ่ 3 พรรคโหวตรับหลักการไป

ส่วนความพยายามนำเนื้อหาของพลังประชารัฐและเพื่อไทยที่ตกไปแล้วเข้ามาสอดใส่ ในทางกฎหมายทำไม่ได้ แต่หากใช้เฉพาะเนื้อหาตามร่างที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอก็จะมีปัญหา ถ้าไม่แก้มาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็จะไม่ใช้ไม่ได้ แต่หากแก้มาตราอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เสนอแก้ไขก็จะขัดกับที่สภารับหลักการ

ร่างของพรรคประชาธิปัตย์นั้น สมมติว่าหากไม่มีการแก้ไขแล้วประกาศใช้ ระบบเลือกตั้งจะพังและทะเลาะ เพราะแก้ไขแค่บางมาตรา ซึ่งมีผลกระทบไปยังมาตราอื่นที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้วย เป็นร่างที่ไม่ละเอียดรอบคอบพอที่จะสร้างระบบเลือกตั้งใหม่ให้สมบูรณ์

ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น วิธีการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่ได้เขียนสูตรคำนวณไว้อย่างละเอียด หรือเมื่อจำนวน ส.ส.เขต หรือ ส.ส.บัญชีรายชื่อเปลี่ยนไปก็จะไปกระทบกับมาตราอื่นๆ ที่พูดถึงการนับจำนวนที่นั่งต่างๆ ภาพพจน์ของนายไพบูลย์ ในฐานะประธานกมธ. เป็นผู้เสนอร่างแก้ไขของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้เสียงโหวตน้อยที่สุด ซึ่งแปลกมาก และยังมีบทบาทเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเพื่อชะลอการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่แล้ว ศาลวินิจฉัยชัดเจน ไม่ได้ห้ามสภาแก้มาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร.เขียนฉบับใหม่ แต่นายไพบูลย์อภิปรายว่าศาลสั่งห้าม จะเห็นเจตนาของนายไพบูลย์ชัดเจน

ความพยายามจะตั้งคณะทำงาน ไม่รู้รายละเอียดและยืนยันว่าไม่สนใจ ทั้งการทะเลาะกันและการตั้งคณะทำงาน ขอเชิญชวนประชาชนติดตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ แต่อย่าไปติดตามรายละเอียดเหล่านี้ เพราะจะทำให้ไขว้เขว และเป็นเพียงแค่เกมการเมือง หลักๆ คือเนื้อหาไม่เป็นประโยชน์และไม่ตอบโจทย์ แต่เราอยากรู้ว่าสุดท้ายใครคิดจะทำอย่างไร

การแก้ระบบเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ตรงโจทย์ปัญหา แต่อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ เพราะอย่างไรระบบเลือกตั้งที่อิงกับปี 40 ก็ยังดีกว่าระบบเลือกตั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ถ้าแก้เรื่องนี้อาจจะดีกว่าไม่แก้ก็ได้ เพียงแต่ไม่ตรงโจทย์ปัญหา ซึ่งไม่ได้อยู่ที่ระบบเลือกตั้ง แต่อยู่ที่ระบบอำนาจพิเศษอื่นๆ

จิตพล ภัคดีวานิช

คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

การที่รัฐบาลโดยพรรคพลังประชารัฐ ส่งนายไพบูลย์ เข้ามาทำหน้าที่ในกมธ.พิจารณารัฐธรรมนูญ มีนัยยะที่สำคัญ สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

นายไพบูลย์เป็นบุคคลที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายประชาธิปไตยมาโดยตลอด จึงมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะแก้ยาก และไม่มีทางที่จะได้เห็นความเป็นประชาธิปไตย ทั้งระบบเลือกตั้งและการนับคะแนนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน แต่ตอบโจทย์ความต้องการของทหารเท่านั้น

เชื่อว่าโอกาสที่จะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ขึ้นอยู่กับว่าแก้อย่างไรที่จะทำให้พรรคพลังประชารัฐได้ประโยชน์มากที่สุด แก่แล้วโอกาสที่พลังประชารัฐจะชนะการเลือกตั้ง แก่แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้กลับมาเป็นนายกฯ อีกครั้ง ดังนั้นความหวังที่แก้รัฐธรรมนูญเพื่อสะท้อนความต้องการของประเทศและประชาชนแทบจะไม่มี

ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์ เจ้าของร่าง ที่ไม่เคยยื่นข้างประชาธิปไตย ก็พร้อมจะเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพรรคตัวเอง และยังออกมาพูดได้ว่าได้แก้ไขตามที่หาเสียงไว้กับประชาชนแล้ว เท่ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น ไม่ได้แก้ไขให้เกิดระบบเลือกตั้งที่เป็นธรรมหรือยึดโยงประชาชน

ส่วนที่พรรคก้าวไกลตั้งข้อสังเกตว่าถึงการสอดใส่ในการพิจารณาของกมธ. มีความพยายามเปลี่ยนแปลงให้ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ ไปเหมือนร่างอื่นที่สภาโหวตคว่ำไปแล้วให้กลับมาใช้ชีวิตใหม่นั้น ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ทำให้เราต้องจับตาดูว่าจะมีการแก้ไขเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ทหารอยู่ในอำนาจได้อีกต่อไปหรือไม่

ต้องตามดูในชั้นแปรญัตติว่าจะแก้ไขออกมาในรูปแบบใด เพราะการจะเพิ่มหรือตัดอะไรออกไปก็สามารถทำได้ ขึ้นกับเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม

การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ส่วนตัวเชื่อว่ายังไม่รองรับไปสู่การยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ โดยรัฐบาลน่าจะอยู่บริหารราชการต่อได้จนครบ 4 ปี ก็เหลือเวลาอีกไม่เท่าไรแล้ว การยุบสภาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อรัฐบาลประสบวิกฤตรุนแรง แต่ขณะนี้รัฐบาลยังสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้อยู่

การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อพลังประชารัฐ และ พล.อ.ประยุทธ์ มั่นใจว่าจะได้เสียงมากพอสมควร แต่เมื่อมาคณวโน้มของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยได้ใช้สิทธิมีประมาณ 3 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แนวโน้มจะไม่เลือกพรรคพลังประชารัฐมีสูง

เชื่อว่ารัฐบาลไม่ได้มีเจตนาารมณ์และไม่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตย ทั้งที่การแก้ไขควรมีผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก มากกว่าประโยชน์ที่พรรคการเมืองจะได้

การจะเขียนหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้ทหารเป็น ผู้กำกับ ย่อมถูกออกแบบตามที่เขาต้องการ ความหวังที่จะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คงเป็นเพียงฝันลมๆ แล้งๆ

วิทยากร เชียงกุล

อดีตคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสังคม

ม.รังสิต

การแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้งยังสับสน พวกนักการเมืองคิดว่าระบบบัตรเลือกตั้งสองใบต้องนับแบบเก่า ซึ่งไม่จำเป็น ผมเห็นด้วยกับบัตรเลือกตั้งสองใบ แต่เวลานับต้องนับแบบเยอรมัน นับแบบรัฐธรรมนูญปี 60 คือนับเป็นเปอร์เซ็นต์ แบ่งส.ส.เขต กับส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

พรรคใหญ่ๆ เข้าใจผิดที่คิดว่าปี 40 เลือกแบบสองใบได้ส.ส.เยอะ ตอนนั้นนับผิด นับซ้ำ ไม่ใช่แบบเยอรมัน ซึ่งจะช่วยพรรคขนาดกลางๆ ได้ดีกว่า

นักการเมืองยังพูดกันแบบเก่า จะเอาตามที่ตัวเองพอใจ พรรคใหญ่ก็อยากจะได้แบบเก่า พรรคใหม่ก็อยากจะได้แบบใหม่ อย่างพรรคก้าวไกลก็คิดว่าถ้าแบบนี้เขาจะได้ส.ส.เยอะ แต่ที่สุดพรรคใหญ่ก็ง้อแบบเก่า

ยืนยันว่านับแบบเก่าไม่ได้ความ ต้องนับแบบเยอรมัน คือเลือกสองใบจริงแต่เน้นคะแนนแบบปี 60 ซึ่งกท.น่าจะเข้าใจปัญหานี้ ประเด็นคือแล้วแต่คนแก้ พอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้ว กท.ก็ปฏิบัติตามอย่างเดียว

ส่วนปัญหาในกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ยังเชื่อว่าพวกประชาธิปไตยจะประนีประนอมได้ เพราะเขาเห็นด้วยและคิดว่าแบบเก่าจะดีกว่า และตัดพรรคก้าวไกลที่เลือกตั้งครั้งล่าสุดได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เยอะ ซึ่งปาร์ตี้ลิสต์มีความสำคัญ เพราะระยะยาวต้องแข่งกันเรื่องนโยบาย ไม่ได้แข่งที่ตัวบุคคล แบบเยอรมันให้จำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เท่ากับส.ส.เขต คนละครึ่ง

ส่วนข้อกังวลการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่สำเร็จ เพราะแค่กมธ.ประชุมนัดแรกพรรคก้าวไกลกับนายไพบูลย์ก็ปะทะคารมกันดุเดือด ก็เพราะต่างคนต่างมองผลประโยชน์ตัวเอง แต่รัฐธรรมนูญจะออกมาตามเสียงส่วนใหญ่ ยังมีส.ว.อีก คงไปตามเสียงส่วนใหญ่ ตามกระแสรัฐบาล

สำหรับข้อเสนอตั้งคณะทำงานขึ้นมาเขียนเนื้อหาแปรญัตติ ความจริงน่าจะเปิดให้ประชาชนมาช่วยวิพากษ์วิจารณ์ ต้องมี ส.ส.ร. มากุยกันใหม่ จะได้คุยมุมต่างๆ จุดแข็ง จุดอ่อน คุยรอบคอบให้มากกว่านี้ จึงเป็นเหลี่ยมทางการเมืองที่ไม่วางใจออกมาอย่างไร แล้วแต่ใครจะดันได้ ดันไม่ได้

ส่วนนายไพบูลย์ ในฐานะประธานกมธ.จะนำพาการแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จหรือไม่นั้น คิดว่านายไพบูลย์ มองแบบสุดโต่ง มองแบบสองขั้ว มองแบบเอาแต่ประโยชน์ของพวกเขาตัวเอง และโจมตีฝ่ายตรงข้ามมากเกินไป

ต้องมองระยะยาว ให้ประชาชนเลือกเอง ถ้าคุณเก่ง เสนอนโยบายดีๆ ทำดีๆ คนก็เลือก ต้องทำให้รัฐธรรมนูญแพร่ ให้อุบัติธรรม ทำเพื่อคนในระยะยาว อย่ามองระยะสั้น ต้องเขียนให้รัฐธรรมนูญอยู่ได้ยาวๆ

ดูอย่างอเมริกาเขาไม่แก๊กันบ่อยๆ ไม่ใช่แก้เพื่อประโยชน์ระยะสั้น อย่างเช่นกลัวพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล ก็ไปเขียนกันเขาไว้ มันไม่จำเป็น ต้องยอมฟังประชาชน เปิดกลางๆ เปิดกว้างๆ ไว้

ส่วนตัวอยากให้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มีมากขึ้น แต่ส.ส.ไม่ชอบ จะเน้นหาเสียงในพื้นที่ และเลือกตั้งสองใบก็ควรนับแบบเยอรมัน ถ้าพรรคใหญ่ได้ 40 เปอร์เซ็นต์ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อาจไม่ได้ หรือได้น้อย พรรคกลางๆ หรือพรรคเล็กจะได้ ส.ส.อย่างพรรคกรีน พรรคสามัญชนในเยอรมัน

แต่ถ้าบัตรเลือกตั้งใบเดียว พรรคเหล่านี้ไม่มีปัญหาส่งคนลงสมัครทุกเขต เพราะค่าสมัครแพง หากคนลงก็ลำบาก แต่ระบบปาร์ตี้ลิสต์ พรรคที่ชอบไม่ส่งคนลง เราก็ยังเลือกเขาได้ พรรคกรีนในเยอรมันถึงเติบโตได้

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6550860

เอาไม่อยู่

ลิขิต จงสกุล

8 ส.ค. 2564 05:10 น.



ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้ คงต้องลุ้นกันต่อไปว่าโควิด-19 จะถึงจุดพีกเมื่อใด แม้ ณ วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตจะสูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

ต้องรออีก 2 สัปดาห์ จึงจะไปถึงจุดนั้น

อยู่กับความอึดอัดไปอีกสักระยะ

มาว่ากันเรื่องการเมืองที่เข้มข้นคู่ขนานกันมากับโควิด-19 ในระบบจะเปิดประชุมว่าด้วยเรื่องงบประมาณปี 65 งบประมาณปลายเดือนนี้

อีกอย่างหนึ่งคือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ฝ่ายค้านหวังเล่นงานรัฐบาลให้อยู่หมัด โดยเฉพาะเรื่องโควิด-19 คือความ “ล้มเหลว” ทั้งระบบ!

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี หมายเลข 1

“อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯและรัฐมนตรีสาธารณสุข หมายเลข 2

รัฐมนตรีคนอื่นๆจะเป็นใครคนไหน ต้องลุ้นกันต่อไป เพราะฝ่ายค้านจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้

แม้ฝ่ายค้านดูท่าจะพิทหวังเคลมให้ได้ในครั้งนี้ แต่กลับกลายเป็นว่าไม่ต่างไปจากศึกซึกฟอกครั้งที่ผ่านมา

คือ “แตกคอ” กันเอง...เสียก่อน

“เพื่อไทย” กับ “ก้าวไกล” ที่ซัดกันและด้วยเรื่องงบประมาณก้อนหนึ่งที่เพื่อไทยสนับสนุนโยกให้เป็น “งบกลาง”

เพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19

ปรากฏว่าก้าวไกลคัดค้านไม่เห็นด้วย อ้างว่าแบบนี้ชู้เอี้ยกันมากกว่า เป็นการตี “เช็คเปล่า” ให้รัฐบาลนำเงินไปใช้

เพื่อไทยอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชน ไม่ได้มีปมเงื่อนไขอย่างอื่นก็พาดปากกันไปซูดใหญ่ ทำให้บรรยากาศก่อนสู้ศึก

กร่อยไปพลัน...สร้างความไม่เชื่อใจกัน

รัฐบาลก็สบายใจไปประหนึ่ง เพราะน้ำหนักการซึกฟอกก็จะเบาไปโดยปริยายเนื่องจาก “แตกคอ” กันเอง

ที่คู่ขนานกันมากคือ “นอกสภา” ที่ดูเหมือนจะล้มหัวจมท้ายกันในหมู่นักเคลื่อนไหวกลุ่มต่างๆ ซึ่งจะทำให้รัฐบาล ไปได้ง่ายๆ

นัดหมายกันวันที่ 7 ส.ค.64...

แต่ฟอกกลุ่ม “3 นิ้ว” ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเคลื่อนไหวขบวนไป “วัง” เท่านั้นแหละ...กระเจิงกันไปหมด

โดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดง นักการเมือง ต่างตีกรรเชียงหนี ปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆเพื่อไม่เข้าร่วมชุมนุมด้วย

เพราะ “จุดยืน” แตกต่างกันอย่างชัดเจน

ด้วยปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ ทำให้รัฐบาลเริ่มโงหัวขึ้นมา พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ และชาติไทยพัฒนา

แสดงพลังสามัคคีให้ปรากฏต่อสาธารณะมาหลายครั้ง เพื่อให้รู้ว่าพร้อมจะทำงานร่วมกันต่อไป อย่ามาเสียม-แะเสียมให้ยาก

มองดูรูปการณ์แล้วการเมืองคงไปได้อีกยาว อาจได้ถึงครบวาระ 4 ปี เพราะฝ่ายต่อต้านมีอาจโค้นล้มได้ อยู่ที่โควิด-19 นี้แหละ...

ประตุเดียวเท่านั้น!!!

“ลิขิต จงสกุล”

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2160266>

วิกฤติซ้ำซ้อนสมรภูมิไฟ ‘ไฟใบลุคท้าย’ เดิมพันชีวิต

เมื่อปัญหาโควิดยังวิกฤติ ปัญหาเศรษฐกิจทวีความรุนแรง การเมืองอ่อนไหว โอกาสที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าทุกย่างก้าวคือความเสี่ยง เหมือนการเดินอยู่บนปากเหวของสารพัดวิกฤติ ที่อาจจะพลัดตกลงไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

8 สิงหาคม 2564 9:00 น.



ทำเอาสถิติคนไทยติดตก ฆ่าตัวตายรายวันเพิ่มมากขึ้น ด้วยความหมดหวัง สิ้นหวัง ท้อแท้ ภายหลังกยอดติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศ พุ่งพรวดทะลุหลัก 20,000 คนต่อวัน และยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะลดระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดลง จนส่งผลให้ไทยขยับอันดับเข้าใกล้กลุ่มประเทศที่มีผู้ติดเชื้อต่อวันจำนวนมากเข้าไปทุกขณะ จนเกือบจะกลายเป็น “ท็อปเท็น” ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อต่อวันจำนวนมากอยู่รอมร่อ

แม้ก่อนหน้านี้ “รัฐบาลบิ๊กตุ้” จะมีการออกมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติม จังหวัดสีแดงเข้ม จาก 13 จังหวัดเดิม ขยับเพิ่มเป็น 29 จังหวัด แต่หากประเมินจากวิสัยทัศน์และการดำเนินการของรัฐบาลในการรับมือสถานการณ์ในขณะนี้ ก็มีโอกาสสูงที่จะต้องประกาศล็อกดาวน์ทั้งประเทศ! หากรัฐบาลยังไม่ปรับกลยุทธ์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดให้เดินเกมรุกมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้

เพราะการล็อกดาวน์ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าคนไทยเริ่มออกอาการ “ดี้อยา” กับมาตรการล็อกดาวน์ เพราะขาดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการของรัฐบาล จนทำให้มาตรการล็อกดาวน์ที่เคยใช้ได้ผลในการระบาดครั้งก่อนๆ กลับไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการควบคุมการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ทำให้สิ่งที่รัฐบาลพูดและมาตรการต่างๆ กลายเป็นเพียง “น้ำลาย” ในเมื่อการจัดการไม่สามารถทำให้เกิดการล็อกดาวน์ที่มีประสิทธิภาพได้

สะท้อนออกมาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวัน ที่เพิ่มสูงขึ้นสวนทางมาตรการล็อกดาวน์อย่างเห็นได้ชัดถ้าปล่อยไปอย่างนี้ ก็คงยิ่งทำให้ผู้ติดเชื้อต่อวันพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับก่อนหน้านี้ นพ.ศุภโชค เกิดลาภ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลรามธิบดี เคยออกมาตั้งข้อสังเกตว่า ตอนนี้ประเทศไทยรายงานเคสเฉพาะเคสที่ยืนยันจาก PCR testing เท่านั้น ซึ่งมีปริมาณ test ที่ทำต่อวันจำกัด ทว่าถ้านับเคสที่ positive จาก Antigen test kit คิดว่ายอดจะขึ้นสูงไปมากกว่านี้ ซึ่งมีคนทำ simulation model ไว้ว่ายอดจริงๆ อาจมากกว่านี้ 8-9 เท่าเลย หรือยอดอาจจะสูงถึง 100,000 คนต่อวัน ดังนั้นอาจจะพูดได้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ 20,000 คนต่อวันอาจจะเพียง “ยอดภูเขาน้ำแข็ง” ที่โผล่พ้นน้ำเท่านั้น

นอกจากปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดแล้ว การเดินเกมรุกฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยทุเลาความรุนแรงของสถานการณ์ ก็ยังคงเป็นไปอย่างกระท่อนกระถั่น แม้จะมีวัคซีนจากต่างประเทศบริจาคเข้ามา ทั้งจากสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศ

และยิ่งกลายเป็นการกระตุกความเชื่อมั่นของรัฐบาลลงไปอีก เมื่อการบริหารจัดการวัคซีนหลายกรณีไม่ได้ตั้งใจ ประชาชน นอกจากนั้นยังเกิดดราม่าวัคซีน VIP ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ยิ่งจุดรั้งความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลให้ตกลงไปอีก ช้ำร้ายยังมีมิฉฉาชีพหากินบนความเดือดร้อนของประชาชน โดยการหลอกขายยาฟ้าทะลายโจรปลอม และยาฟ้าวิพิราเวียร์ปลอม ช้ำเติมสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสอยู่แล้วให้ย่ำแย่ลงไปอีก

ทั้งนี้เราจะต้องอยู่กับสถานการณ์เหล่านี้ไปอีกเป็นปี ทางที่ดีคนไทยจะต้องพึ่งตัวเอง (เพราะฝากความหวังกับใครไม่ได้!) ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หยุดเชื้ออยู่บ้านเท่าที่จะทำได้ เพราะเข้าใจว่าทุกคนต้องทำมาหากินและไม่ใช่ว่าทุกอาชีพที่จะทำงานแบบ “WORK FROM HOME” ได้ แต่ก็ต้องขอให้ทุกคนกักฟันช่วยกันหยุดการแพร่เชื้อให้ได้มากที่สุด

เพราะหลังจากนั้นนอกจากวิกฤติโควิดแล้ว เรายังจะต้องเจอกับ “พิษเศรษฐกิจ” ที่จ่อกระแทกซ้ำอีก โดยหลังจาก “รัฐบาลบิ๊กตุ้” ประกาศลี้คอตาไปเพียง 29 จังหวัด คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก็ออกมาประเมินว่าประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ที่คาดว่าจีดีพีจะขยายตัวได้ที่ 0.7% จากเดิม 1.8% และยังมีปัจจัยกดดันเศรษฐกิจไทยอยู่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการคุมการระบาดและเร่งผ่อนคลายมาตรการลดการเคลื่อนที่ซึ่งถ้าหากสามารถผ่อนคลายได้ไม่ช้าไปกว่าต้นไตรมาส 4/2564 ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยไม่หดตัวในปีนี เมื่อมองจากการประเมินของ กนง. แล้ว หากหลังจากนี้ “รัฐบาลบิ๊กตุ้” ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดไม่ได้ จนต้องใช้มาตรการลี้คอตาวันทั้งประเทศ ก็มีโอกาสูงที่จะทำให้จีดีพีติดลบ

ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่มองว่า เศรษฐกิจไทยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นปีที่ 2 จากโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อตลอดครึ่งปีหลัง จนมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ ติดลบ 1.5 % ถึง 0.0%

นอกจากนั้นยังต้องมาเจอกับบรรยากาศทางการเมืองที่เริ่มคุกรุ่นมากขึ้นทุกขณะ ทั้ง “การเมืองนอกสภา” ที่จะเห็นได้ว่าการเดินเกมรุกขยับเข้าไปจุดต่อแหลมประเด็นทะเลพิ้อกรอบ กรณีกลุ่มเยาวชนปลดแอก ประกาศเป้าหมายเคลื่อนไหวในวันที่ 7 ส.ค.นี้ โดยนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และมีแผนเคลื่อนพลไปพระบรมมหาราชวัง แม้งานนี้มีอบหลายกลุ่มจะไม่เอาด้วย แต่การชุมนุมดังกล่าวก็ยังสามารถเรียกแขกเรียกแฟนคลับได้เป็นอย่างมาก เพราะผลพวงจากการกระทำของ “รัฐบาลบิ๊กตุ้” เองที่ลดความน่าเชื่อถือ ฝากความหวังไม่ได้

ประกอบกับ “การเมืองในสภา” แม้ล่าสุดจะมีการโชว์ภาพ “บิ๊กตุ้” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม คุยกับแกนนำ 3 พรรคร่วมรัฐบาลทั้ง “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา แม้ภาพที่ออกมาจะสื่อถึงความเหนียวแน่นสยบรอยร้าวพรรคร่วมรัฐบาล แต่ก็อาจจะมียอัยร้าวลืออยู่ภายใต้ภาพชื่นมื่นที่รัฐบาลอยากให้เห็นก็ได้

ขณะที่การเมืองในสภากลับเติมไปด้วยความแตกแยก แต่ล่าสุดเป็นความแตกแยกในซีกพรรคฝ่ายค้าน ที่จู่ๆพรรคเพื่อไทย พลิกเกมยกมือโหวตตัดคินงบประมาณไปสู่งบกลาง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า “ตีเช็คเปล่า” ประเคนงบให้ “บิ๊กตุ้” จนเกิดเป็นรอยร้าวระหว่าง พรรคเพื่อไทย กับ พรรคก้าวไกล เพราะงานนี้แม้การตีกรอบงบกลางจะเป็นการใช้เพื่อแก้ปัญหาโควิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่ในแง่หนึ่งก็มีความกังวลว่าอาจจะเป็นการเปิดช่องให้นางบใน ส่วนนี้ไปใช้กับการควบคุมฝูงชนที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล เพื่อขัดขวางการชุมนุมประท้วง โดยอ้างว่าเป็นการควบคุมให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค

แน่นอนว่าปัญหาอัยการของพรรคฝ่ายค้าน ที่เกิดขึ้นอาจกระทบไปถึง “ศึกซัดฟอกรัฐบาล” ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่พรรคฝ่ายค้านตีปี๊บมาก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการระแวงกันเอง จนอาจจะกระทบการยื่นญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรืออาจจะเสียทีในเวทีสภา จนทำเอาमितที่ลัทธิบรชัฟอกรัฐบาลไม่คมกริบอย่างที่ควรจะเป็น อย่างที่ประชาชนคาดหวัง

เมื่อปัญหาโควิดยังวิกฤติ ปัญหาเศรษฐกิจที่ความรุนแรง การเมืองอ่อนไหว โอกาสที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าทุกอย่างก้าวคือความเสี่ยง เหมือนการเดินทางอยู่บนปากเหวของสารพัดวิกฤติ ที่อาจจะพลาดตกลงไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ทั้งหมดทั้งมวลสะท้อนว่าเรายังอยู่ในวังวนที่ไม่ไปไหน ประชาชนยังอยู่ในความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส ยังคงต้องกัดฟันต่อสู้กับโรคร้ายด้วยตัวของตัวเอง โดยที่จะฝากความหวังไว้กับใครไม่ได้เลย!

สุดท้ายโจทย์ยากที่รัฐบาลต้องแก้เพื่อเรียกแรงศรัทธากลับมา ก็คือการปรับจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งการสกัดเชื้อโควิดไม่ให้ลุกลามมากกว่าที่เป็นอยู่ จนกลายเป็นพื้นที่สีแดงเข้มไปทั้งแผ่นดิน และแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนระยะยาวในการเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ดึงเงินเข้าประเทศ...ซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเป็นคือ “ไฟโบสุดท้าย” ที่รัฐบาลจำเป็นต้องเล่น ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/135934/>

หน้า 3 วิเคราะห์ : ซีรีส์ มีอบ สัญญาณ รุนแรง ต้องการ เปลี่ยนแปลง
วันที่ 8 สิงหาคม 2564 - 10:18 น.



หน้า 3 วิเคราะห์ : ซีรีส์ มีอบ สัญญาณ รุนแรง ต้องการ เปลี่ยนแปลง

การชุมนุมเรียกร้องของประชาชนกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง เพราะจำนวนผู้เข้าร่วมมีมากขึ้น และพื้นที่การชุมนุมก็มีมาก

ล่าสุด ยังมีแนวโน้มของความรุนแรงจากการชุมนุมและการสลายการชุมนุมขัดแย้งขึ้น

การชุมนุมของกลุ่ม “คาร์มีอบ” ที่มี นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ก่อตัวจากกลุ่มคน กลายเป็นฝูงชน และเติบโตจนสัมผัสได้ถึงจำนวน

การชุมนุมของกลุ่มคาร์มีอบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม เป็นที่ประจักษ์

และหลังจากการชุมนุมในวันนั้น ได้มีการนัดหมายชุมนุมกันวันที่ 7 สิงหาคม และนัดชุมนุมวันที่ 10 สิงหาคม

เป็นซีรีส์มีอบที่รวมตัวเพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้ปฏิบัติตามข้อเสนอที่กลุ่มตัวเองเคยเรียกร้อง

ทั้งกลุ่มเยาวชนปลดแอก-Free YOUTH ที่นัดชุมนุมวันที่ 7 สิงหาคม

ทั้งกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่นัดหมายกันวันที่ 10 สิงหาคม

หัวข้อการชุมนุมยังคงเหมือนเดิม

การเคลื่อนไหวชุมนุมครั้งนี้แม้จะมีข้อเสนอเดิมและกลุ่มเคลื่อนไหวเดิม แต่สิ่งที่เพิ่มคือตีกริความรุนแรงมีสูงขึ้น

สูงขึ้นจากปริมาณผู้ชุมนุม ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม และการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่

ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม รัฐบาลได้ประกาศห้ามชุมนุมทั่วประเทศมาแล้วครั้งหนึ่ง และเมื่อเกิดเหตุการณ์การชุมนุมในระยะ

ต้นดูในวันชุมนุม หลังจาก นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ประกาศยุติ กลับเกิดความรุนแรงขึ้น เมื่อมีกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยอมเลิก

แต่เดินหน้าไปยังบ้านพัก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กระทั่งเกิดการสลายการชุมนุม มีการใช้น้ำฉีด ไข่แก๊สน้ำตา และกระสุนยาง

สำหรับการชุมนุมวันที่ 7 และวันที่ 10 สิงหาคม รัฐบาลก็ประกาศห้ามชุมนุมทั่วประเทศอีกครั้ง พร้อมตระเตรียม

มาตรการรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างเต็มที่

การเคลื่อนไหวของฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาอันตรายออกมาเป็นระยะ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข นับตั้งแต่การยึดอำนาจเมื่อปี 2557

ในปีนั้น พล.อ.ประยุทธ์ นำคณะนายทหารเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลเลือกตั้ง และเข้าบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้

ความหวังต่อคนไทยทั้งเรื่องปฏิรูปประเทศ และการสร้างความปรองดอง

ขับกล่อมคนไทยด้วยถ้อยคำ “คืนความสุขให้ประเทศไทย” โดย “ขอเวลาอีกไม่นาน”

แต่ปรากฏว่า พล.อ.ประยุทธ์ใช้เวลาบริหารราชการแผ่นดินมา 7 ปี กลับปรากฏว่าการปฏิรูปไม่สำเร็จและความขัดแย้ง

ยังทวีความรุนแรง

ประเด็นความขัดแย้งในยุคสมัยหลังรัฐธรรมนูญปี 2560 จุดชนวนขึ้นหลังกลไกของรัฐธรรมนูญทำงาน
ผลักตัน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ยุบพรรคอนาคตใหม่ที่คนรุ่นใหม่ทะเลาะเนนเสียงเลือก การเมืองในสภาไม่สามารถ
เป็นตัวแทนพวกเขาได้

การเคลื่อนไหวนอกสภา เริ่มปะทุ

ยิ่งเมื่อผนวกกับคำหยาบหมิ่นจากฝ่ายความมั่นคงมองการเคลื่อนไหวของเยาวชนว่า “เป็นมือเบ็ดเล็กๆ” ยิ่งปลุกเร้าให้
“เบ็ดเล็กๆ” ลุกฮือทั่วประเทศ

ปริมาณผู้ชุมนุมทำให้รัฐบาลเริ่มได้ยั้ง การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาแต่ละแห่งต่างแสดงออกกันอย่าง
เสรี

กระทั่งก่อเกิดเป็นแนวร่วมขบวนการที่พร้อมประกาศข้อเรียกร้อง

วันที่ 10 สิงหาคมนี้ เป็นวันครบ 1 ปี ของการประกาศข้อเรียกร้องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขณะที่กระแสต่อต้านรัฐบาลปลุกขึ้น การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เปิดตัวรถฉีดน้ำแรงดันสูงและแก๊สน้ำตาที่
บริเวณแยกปทุมวันก็กระตุ้นให้เกิดความโกรธเกลียดเจ้าหน้าที่

การชุมนุมที่มีพลังทำให้รัฐสภาประชุมหาทางแก้ไข ใช้ “การเมือง” แก้ปัญหา โดยสนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ
เลือกตั้งใหม่

แรงกดดันทำให้ข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้เลือกตั้ง ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใกล้ความจริง
แต่แล้วพรรคพลังประชารัฐแกนนำฝ่ายรัฐบาลก็พลิกผันจากเดิมสนับสนุนกลายเป็นคัดค้าน กลไกตามรัฐธรรมนูญปี
2560 เริ่มทำงานอีกครั้ง

ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องยุติ

รัฐสภาที่เดิมตั้งใจเป็น “ทางออก” กลับกลายเป็น “ทางตัน”

แม้บัดนี้จะมีกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ก็เป็นการแก้ไขเพื่อสนองตอบพรรคการเมือง

หนทางที่จะให้รัฐสภาเป็นทางออกถูกปิดลง

เมื่อหนทาง “การเมือง” แก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องไม่ได้ ฝ่ายผู้ชุมนุมก็จัดจ้องที่จะลุกฮือขึ้นมาเรียกร้อง ขณะเดียวกัน
ฝ่ายรัฐบาลก็ใช้มาตรการทางกฎหมายและใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการตอบโต้

พล.อ.ประยุทธ์เปลี่ยนความคิดจากเดิมออกปากให้ใช้กฎหมายบางข้อ แต่ภายหลังสั่งให้ใช้กฎหมายทุกฉบับเข้าจัดการ

ขณะที่การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อผู้ชุมนุมในระยะหลังมีขั้นตอนเข้าสู่การสลายการชุมนุมที่เร็วขึ้นและแรงขึ้น
แรงขึ้นถึงระดับใช้กระสุนยาง

ในการชุมนุมแต่ละครั้งเริ่มมีเหตุการณ์สอ ดแทรก เกิดความรุนแรงที่เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรุนแรง

การชุมนุมคาร์ม็อบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างล่าสุด

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าปฏิบัติการเป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการใช้ปืนจ่อหัวผู้ซึ่งรถจักรยานยนต์

มุมมองของเจ้าหน้าที่แตกต่างจากฝ่ายสิทธิมนุษยชนที่มองว่าเจ้าหน้าที่ทำรุนแรงเกินเหตุ

ลักษณะการเช่นนี้ส่งสัญญาณว่าความรุนแรงพร้อมเกิดขึ้น

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของ พล.อ.ประยุทธ์ยามนี้กำลังถดถอย สถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เคยเป็นจุดเด่นของ
รัฐบาลเพราะสามารถควบคุมการระบาดได้ดี

บัดนี้กลับกลายเป็นร้าย

คนไทยได้รับทุกขเวทนาจากการระบาด ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้น ตัวเลขผู้ป่วยก็พุ่งแรง เนื่องจากการบริหารจัดการวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์

เมื่อแนวระวางป้องกันโรคพังทลาย ปัญหาการบริหารจัดการก็กลายเป็น “หอกแหลม” ที่คอยทิ่มตำใส่ พล.อ.ประยุทธ์ทุกวัน

กระทั่งมีกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อน และผู้ที่ทนเห็นคนไทยด้วยกันเดือดร้อนไม่ได้ต่างออกมา Call Out โดยรัฐบาลใช้วิธีตอบโต้กลับด้วยกฎหมาย

ตอบโต้กลุ่ม Call Out เหมือนกับการตอบโต้กลุ่มผู้ชุมนุม

ผลที่เกิดขึ้นคือคนยิ่ง Call Out มากขึ้น เพราะพวกเขาต้องการให้รัฐบาลทราบที่กำลังเดือดร้อน

นายสุรชาติ บำรุงสุข นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า รัฐบาลที่อยู่ในอำนาจนาน และไม่มีผลงานเชิงนโยบายเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ประชาชนไม่ยอมรับ

ยิ่งเมื่อรัฐบาลล้มเหลวกับการบริหารจัดการวิกฤตโควิด-19 ผลที่เกิดตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ รัฐบาลต้องเผชิญกับแรงเสียดทานจากประชาชนอย่างหนัก

นอกจากนี้ยังน่ากังวลอย่างมากกับการยกระดับของความรู้สึกที่สะท้อนให้เห็นจากการส่งข้อความของประชาชนในหลายภาคส่วน ที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงความ “เกลียดชัง” และการ “ไม่ไว้ใจ” รัฐบาล

นายสุรชาติยกทฤษฎีทางรัฐศาสตร์มาอธิบายว่า ถ้าวการขยายตัวของ “ความเกลียดชัง” ที่ผสมผสานเข้ากับ “ความคับแค้นใจ” ทางการเมืองในท่ามกลางวิกฤต คือ แนวโน้มของการเกิดความรุนแรงทางการเมือง

และอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีวิกฤตชุดใดจบลงโดยปราศจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ทางการแก้ปัญหาวิกฤต จึงต้องเปลี่ยนนโยบายทางการเมือง

เมื่อนโยบายเดิมล้มเหลว การแก้ไขวิกฤตก็คือการเปลี่ยนแปลง

การชุมนุมทั้งที่เกิดขึ้นมาในอดีต และกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ถือเป็นวิกฤตที่รัฐบาลกำลังเผชิญหน้า

ทั้งมีอบนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งคาร์ม็อบบิ๊ตเตอร์ไล่นายกฯ และเสียง Call Out

ทุกความเคลื่อนไหวที่ส่งเสียงและแสดงออก เพราะต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2870978

เจ็บนาน แต่ไม่จบ จับกระแส เปลี่ยนเกมไล่ “ประยุทธ์”

8 สิงหาคม 2564



จุดเปลี่ยนมีรอบ 7 สิงหาคม ต้องจับตาการเปลี่ยนเกมไล่ “ประยุทธ์” ทั้งนอกสภา ในสภา ที่คนแดนไกล ขยับเข้ามาทำการแสดงทั้งฝ่ายค้าน-ฝ่ายแค้นด้วยตัวเอง

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศที่ยอดผู้ติดเชื้อแต่ละหลัก 2 หมื่นต่อวัน ยังพุ่งขึ้นไม่หยุด หลายฝ่ายห่วง แนวโน้มการระบาดที่ ทรบไต่ที่ยังหยุดวงจรการระบาดให้น้อยลงไม่ได้ ศักดิ์โควิดจะยิ่งยืดเยื้อยาวนาน กลายเป็นโดมิโน ล้มทั้งระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และลามไปถึงการเมือง

เห็นได้ชัดเจนว่า มีอบที่ถูกฟื้นขึ้นมาใหม่ ข้ามเขตความกลัวโรคระบาด ยอมเสี่ยงลงถนนออกมาไล่นายกฯ แม้ฝ่ายความมั่นคงจะใช้ยุทธวิธีที่เข้มข้นทุกรูปแบบ ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ วางแนวสกัดอย่างแน่นหนา

คลิปเสียงการประชุมออนไลน์ของตำรวจนครบาล กับตำรวจภูธรภาคต่างๆ เนื้อหาระบุถึงแนวทางการ สกัดการชุมนุมในพื้นที่สำคัญ และย้ำถึงมาตรการทางกฎหมายที่จะไล่เอาผิดทุกข้อหาหนัก ทั้งมาตรา 112 หมิ่นสถาบัน และมาตรา 116 ล้มล้างการปกครอง ที่มีโทษหนัก ว่ากันว่าเป็นการจงใจปล่อยคลิปก่อให้เกิด ทั้งแกนนำ และผู้ร่วม ชุมนุม ตะตะเบรก ระวีงเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจควบคุมไม่ได้ จากกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่วม

เนื่องจาก “สันติวิธีเพดานสูงสุด” ที่นายอานนท์ นำภา ได้ประกาศแนวทางต่อสู้ไว้ล่วงหน้า ถูกตีความ อย่างไม่น่าไว้วางใจ

เมื่อถึงวัน ว. เวลา น. ยุทธวิธีนี้ ก็ได้ผลเฉพาะแกนนำ โดยเฉพาะแกนนำหลักที่ติดคดี และอยู่ระหว่าง ประกันตัว ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข WFH จึงไม่ปรากฏตัว ทั้ง “นายอานนท์ นำภา” ที่อ้างปัญหา สุขภาพ “เพนกวิน” พิรัชต์ ชิวารักษ์ อ้างมีตำรวจอยู่หน้าบ้าน “ไมค์ ระยong” ภาณุพงษ์ จาดนอก ชายทุเรียนทอดอยู่ ระยong “ไผ่ ดาวดิน” ไม่มีความเคลื่อนไหว “รุ่ง ปนัสยา” รอไปนำมีอบ 10 ส.ค.

กระทั่งสถานการณ์มีอบบนถนน ถูกสลายการชุมนุมอย่างต่อเนื่องด้วยรถฉีดน้ำ แก๊สน้ำตา กระสุนยาง กระทั่งเกิดเหตุการณ์เผารถผู้ต้องขังของตำรวจ บริเวณใกล้แยกดินแดง ก่อนที่ แกนนำ WFH จะประกาศยุติชุมนุม “มีอบ 7 สิงหาคม” ซึ่งต่อมามีคำชี้แจงจากเจ้าภาพว่า

“ทางเยาวชนปลดแอกขออภัยทุกท่านที่สื่อสารผิดพลาด จากโศกการเผารถตำรวจ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ฝ่ายใดเป็นคนทำ โดยในตอนแรก มีรถตำรวจขับเข้ามาในพื้นที่มีอบอย่างน่าสงสัย ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีอาวุธสลายมีอบอยู่ ในรถหรือไม่ เราจึงเข้าใจว่าการเผาเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปราบผู้ชุมนุม และเรามองว่าการเผาสิ่งที นำมาปราบปรามประชาชน คือสันติวิธีอย่างหนึ่ง จึงได้โพสต์ด้วยเจตนาปกป้องเส้นสันติวิธีนี้ เราขอน้อมรับทุกคำ วิพากษ์วิจารณ์และจะนำข้อผิดพลาดไปปรับปรุงต่อไป”

หลังคำชี้แจงนี้ ได้เกิดกระแสความขัดแย้งระหว่างมือบนถนน กับมือ WFH อย่างหนัก ในโลกโซเชียล โดยมีความเห็นแตกเป็นสองฝ่าย และในเวลาไม่นานนักแฮชแท็ก #แบนfreeyouth ก็ติดอันดับ 1 เทรนด์ทวีตเตอร์

โดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ถึงมวลชนที่ไปเสี่ยงบนถนน กับแกนนำที่ไม่ปรากฏตัวตน มีการตั้งคำถามถึง สถานการณ์ชุมนุมวนลูบมาเป็นปี ออกไปสู่วันแต่ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ จนมองไม่เห็นทางชนะ

ที่น่าสนใจคือพวกเขามีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์มวลชนที่ตัดสินใจเลิกไปม็อบ แต่เชียร์อยู่ที่บ้าน เพราะ รู้สึกว่ามีอบขาดการพัฒนากลยุทธ์การต่อสู้ ที่จะเป็นอิมแพคต่อสังคม มีการประเมินจุดอ่อนของการชุมนุม ที่ระยะหลังมีการสื่อสารกับสังคมลดลง ทำให้ไม่เห็นยุทธศาสตร์หลักของการรวมตัว จนเสี่ยงถูกมองว่าเป็นตัวป่วน และยังมี การแลกเปลี่ยนข้อเสนอในการปรับกลยุทธ์ม็อบ

นี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่แกนนำ และผู้จัดม็อบอาจต้องกลับไปทบทวน เพื่อพัฒนาการต่อสู้ ทั้งยุทธศาสตร์ และรูปแบบ การปรับกระบวนการเพื่อดึงมวลชนกลับมา พลังม็อบบ้าน และม็อบหน้างาน เพราะหากยังใช้วิธีเดิมๆ แต่หวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง ก็อาจสูญเสียชีวิตไปเรื่อยๆ

สอดคล้องกับทิศทางของนักการเมืองรุ่นใหม่ และรุ่นเก่า ที่มองเกมออกกว่า การรับมือม็อบด้วยวิธีปราบ คือ คำตอบชัดว่า นายกฯ ประยุทธ์ ไม่มีทางลาออกตามแรงกดดัน

แกนนำคณะก้าวหน้า ทั้ง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยะบุตร แสงกนกกุล แม้จะแสดงท่าทีผ่านเฟซบุ๊ก วิจารณ์ การสลายม็อบ แต่เบื้องลึกย่อมรู้ว่า วิธีปะทะ รุนแรงทำอะไรรัฐบาลนี้ไม่ได้

ไม่ต่างกับสัญญาณของอดีตนายกฯ ทางไกล “ โทนี่ วู้ดซัม ” ทักษิณ ชินวัตร ที่คืนวันศุกร์ที่ 6 ส.ค.64 มา พบกับแฟนคลับ เป็นภาคพิเศษในคลับเฮาส์กลุ่มแคร์ โดยมีคำแนะนำต่อการชุมนุมของกลุ่มเยาวชน ที่อ่านอารมณ์ม็อบ เด็กอย่างเข้าใจ และได้แต่เบรกเรื่องบุกไปชุมนุมหน้าวังอย่างตรงไปตรงมา เพื่อไม่ให้เข้าทางกับตึก ถูกดำเนินคดี

แม้อีกมุมหนึ่ง จะมีนัยการเมืองว่า เป็นการแสดงตัวว่า เขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมครั้งนี้ เพราะก่อนหน้านั้น ก็ส่งสัญญาณให้สายตรงอย่าง เต็น “ ญัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ” เลขาฯ นปช. ถอยฉากจากม็อบครั้งนี้อย่างกระชั้นหัน

1 ปีที่ผ่านมา การไล่นายกฯ ประยุทธ์ ด้วยวิธีชุมนุมทุกรูปแบบ ด้วย “ เกมสั้น ” ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็ยังไม่ ได้ผล นอกจากปล่อยให้สถานการณ์ที่ พล.อ. ประยุทธ์ และรัฐบาลกำลังเผชิญปัญหา ที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ เป็น ตัวจุดกระแสขาลงรัฐบาลไปเรื่อยๆ โดยอดทนเล่น “ เกมยาว ” เพื่อช่วยชนะในเกมเลือกตั้ง

สถานการณ์วนลูบที่เจ็บมายาวนาน แต่ไม่จบ จุดเปลี่ยนม็อบ 7 สิงหาคม ครั้งนี้ ต้องจับตาการเปลี่ยนเกมไล่ “ ประยุทธ์ ” ทั้งนอกสภา ในสภา ที่คนแดนไกล ขยับเข้ามากำกับการเล่นทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายแค้น ด้วยตัวเอง

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953507>



“ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่า ที่ออกมา ผมไม่ได้ประกาศตัวเป็นผู้นำ ไม่ได้ประกาศตัวเป็นแกนนำ แต่ผมประกาศตัวเป็นคนทำงาน ถามว่าเป็นคนทำงานขององค์กรอะไร ก็ไม่ต้องตั้งองค์กรอะไรให้ซับซ้อน ผมใช้ชื่อ ‘เครือข่ายไล่ประยุทธ์’ นี่แหละ เอาตรงๆ ชื่อๆ ชื่อย่อผมก็ตั้งว่า ‘อ.ห.ต.’ บ้านเมืองวันนี้มันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรอยู่แล้ว บ้านเมืองเวลานี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจ เขาอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจ เขาอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจ ความสามารถแบบนี้ให้มาเป็นนายกรัฐมนตรี 7-8 ปี เขาก็ทำกันหน้าตาเฉย...เมื่อบ้านเมืองมันไม่มีหลักเกณฑ์อะไร ตัวย่อมมันก็ไม่ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรไปบังคับล่ะครับ เครือข่ายไล่ประยุทธ์ผมจะย่อว่า อ.ห.ต. ผมก็เอาของผมแบบนี้” คือคำอธิบายของ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ หลังการประกาศ “กลับมา-I’m back” ร่วมเคลื่อนไหวกับมวลชนอีกครั้ง เป็นการกลับมาในฐานะ “ส่วนหนึ่ง”

มีใช่ “ส่วนนำ”

ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าใจ “มวลชน” ที่เคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้เป็นอย่างดี

คือต่างคนต่างนำ ต่างเคลื่อนไหว

มีใช่ “องค์กรจัดตั้ง” เดียวกัน

จึงเป็นความหลากหลาย แบบร้อยบุปผาประชันแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม จะมองว่าเป็นจุดอ่อน “สำคัญ” ก็คงได้

ด้วยเมื่อมีได้เป็น “เอกภาพ”

การขับเคลื่อนจึงไปในทางเดียวกันบ้าง แยกกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง

ทำให้การเคลื่อนไหวไม่เป็นเอกภาพ

ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกปราบปราม บดขยี้สูงมาก

ด้วยเพราะฝ่ายกุมอำนาจ มีทั้งกฎหมายเหล็ก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่แตกลูกไปทั้งเรื่องโรคระบาด ความมั่นคง การควบคุม การจัดการข้อมูลข่าวสาร (ที่ศาลแพ่งสั่งคุ้มครองไม่ให้ดำเนินการแล้ว)

สามารถยกข้อกล่าวหาสารพัน มาจัดการมวลชนฝ่ายตรงข้ามได้

ยิ่งกว่านั้นยังมี “มวลชน” ฝ่ายไม่เห็นด้วย ออกมาเผชิญหน้ากับมวลชนฝ่ายไม่เอารัฐบาล ที่อาจจะนำไปสู่การปะทะกันของประชาชนด้วย

ด้วยภาวะดังกล่าว กลุ่มมวลชนที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลจึงมีโอกาสถูก “ปราบ” ถูก “จัดการ” สูงมาก ซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นเช่นนั้น กระบอง รถฉีคน้ำแรงดันสูง แก๊สน้ำตา กระสุนยาง ถูกกระหน่ำใส่ และตามมาด้วยคดีอีกเป็น พวง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกต ก็คือภายใต้การเคลื่อนไหวที่มากด้วยจุดอ่อน ไร้เอกภาพ สะเปะสะปะ แต่กลับยังสามารถ ยืนเด่น โดยท้าทาย อยู่ได้

สะท้อนว่า การเอาชนะ ด้วยการ “ปราบ” อย่างเดียวไม่ได้ผล

มีความพยายาม สร้างภาพ “มวลชน” เหล่านี้ให้น่ากลัว

ที่รุนแรงตอนนี้ก็คือการฟันฝึคอมมิวนิสต์โดยนำวันเสียงปืนแตก 7 สิงหาคม มากล่าวหา นี่คือการเลือกที่จะใช้แนวทาง รุนแรง

ซึ่งตอนที่เขียนเรื่องอยู่ตอนนี้ เป็นช่วงก่อนเวลานัดของมวลชน จึงมีแต่ข่าวผู้คอนเทนเนอร์ปิดถนนตรงนั้นตรงนี้ ยังไม่รู้ว่าจะมีเหตุรุนแรงอะไรหรือไม่

แต่ก็นั่นแหละถึงจะรุนแรง กระนั้นก็คงห่างไกลจากความรุนแรง ที่เป็นการหยิบอาวุธขึ้นมาทำสงครามประชาชนเหมือน ในอดีต

ปัจจุบันยังอยู่ในระดับ “สงครามความคิด” มากกว่า

เมื่อเป็นสงครามความคิด การจะเอาชนะได้ ก็ต้องเป็นสงครามความคิดเช่นกัน

บทเรียนของสังคมไทยก็มีให้เรียนรู้ นั่นก็คือเอาการเอาชนะสงครามประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์

รัฐบาลไทย เอาชนะ “เสียงปืนแตก” มิใช่การสู้รบ

แต่เป็นการเอาชนะทางความคิด ใช้การเมืองนำการทหาร

ขจัดเงื่อนไขความยากจน ความไม่เท่าเทียม ความไม่เป็นประชาธิปไตยมากกว่า

คำถามก็คือแล้วผู้กุมอำนาจ ได้เรียนรู้ ได้ขจัดเงื่อนไขเหล่านั้นหรือไม่

หรือมีแต่เพิ่ม

“เครือข่ายไล่” จึงปราบอย่างไรก็ไม่หมด

สุวพงศ์ จันฟังเพชร

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2872798